

บทที่ 4

ผลการวิจัย

จากการศึกษาเรื่อง กระบวนการคัดเลือกและนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยในครั้งนี้ ได้ทำการศึกษาหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่มีหน้าสิ่งแวดล้อมจำนวน 3 ชื่อฉบับ เป็นตัวแทนของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยประเภทคุณภาพ ประเภทประชาชน และหนังสือพิมพ์ทางธุรกิจ สามารถแบ่งผลการวิจัยออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์เนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมของหนังสือพิมพ์

ตอนที่ 3 ศึกษาความคิดเห็นของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมของหนังสือพิมพ์

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์เนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย

ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ดังนี้ "ปริมาณความถี่ในการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมของหนังสือพิมพ์แต่ละประเภทแตกต่างกันทั้งในด้านประเภทเนื้อหา รูปแบบ ตำแหน่งหน้าที่นำเสนอ และแหล่งที่มาของเนื้อหาที่นำเสนอ"

หนังสือพิมพ์มติชน

หนังสือพิมพ์มติชนเป็นหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยประเภทคุณภาพ นำเสนอข่าวสารข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา เน้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมือง โดยรักษาผลประโยชน์ของประชาชน

และประเทศชาติเป็นสำคัญ โดยมีการกำหนดหน้าต่างๆ ได้แก่ หน้าหนึ่ง หน้า กทม. - แรงงาน หน้าข่าว ต่างประเทศ หน้าเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง หุ่น หน้าการศึกษา หน้ากระบวนการยุติธรรม หน้ากีฬา หน้าข่าวภูมิภาค หน้าบันเทิง บทความ และคอลัมน์ หน้าไอที หน้าสังคม หน้าเทคโนโลยี-เกษตร หน้าสตรี หน้าบันเทิง หน้าสิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข หน้าชุมชนเมือง หน้ามติชนสุขสรรค์ หน้าแคมปัส ในวันเสาร์ อาทิตย์ จะมีการปรับเนื้อหาให้หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้หากช่วงเวลาใดมีเหตุการณ์พิเศษหรือสำคัญๆ จะเพิ่มหน้าหรือลดเนื้อที่ของหน้าประจำบางหน้าลง เช่น ในช่วงเดือนตุลาคม 2539 เป็นช่วงที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทางมติชนได้กำหนดหน้าเฉพาะเพื่อนำเสนอข่าวสารการเลือกตั้งด้วย

หน้าสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์มติชน จะนำเสนอร่วมกับข่าวสาธารณสุข เรียกว่าหน้า สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข มีเนื้อที่ประมาณครึ่งหน้ากระดาษ อีกครึ่งหน้าจะเป็นส่วนของโฆษณา นำเสนออาทิตย์ละ 3 วัน สลับกับหน้าชุมชนเมือง โดยในวันเสาร์จะนำเสนอสัปดาห์พิเศษ 1 เรื่อง หน้าสิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข จะประกอบด้วยข่าว และคอลัมน์สนามความคิด ซึ่งนำเสนอบทความจากบุคคลภายนอก เช่น นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตามหน้าสิ่งแวดล้อม-สาธารณสุขมักจะถูกลดพื้นที่ลงเมื่อมีการกำหนดหน้าพิเศษขึ้น

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เป็นหนังสือพิมพ์ประเภทประชานิยม ให้ความสำคัญกับข่าวหรือเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจและมีผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก เช่น ข่าวอาชญากรรม ข่าวภัยพิบัติ ข่าวเศรษฐกิจ แบ่งเป็น หน้าหนึ่ง หน้าการเมืองและบทนำ หน้าเศรษฐกิจ หน้า กทม. หน้าข่าวเกษตร หน้าวาไรตี้ หน้าภาพ-ข่าวสังคม หน้าต่างประเทศ หน้าบทความ-การ์ตูน หน้าการศึกษา หน้าข่าวกีฬา หน้าสตรี หน้าตำรวจ หน้าเยาวชน หน้าคอมพิวเตอร์ หน้าภูมิภาค หน้าบันเทิง หน้าละคร และหน้าสิ่งแวดล้อม

หน้าสิ่งแวดล้อม จะนำเสนออาทิตย์ละ 1 - 2 ครั้ง โดยมากจะนำเสนอในวันอาทิตย์ ประกอบด้วยข่าว บทความ และคอลัมน์ประจำ ได้แก่ คอลัมน์โรคสิ่งแวดล้อม คอลัมน์สรรหามาฝาก คอลัมน์มองรอบตัว คอลัมน์ป่าสวย สัตว์งาม ขาวนี้มีสาระ และการ์ตูน ซึ่งเขียนโดยบุคคลที่อยู่ภายในกองบรรณาธิการ เช่น โยธิน เพชรล่อเหลียน และคอลัมน์นิสต์ภายนอกกองบรรณาธิการ เช่น ชาย ป่าไทย ประหยัด คุณสมบัติ ส.พริ้งล้าภู

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน เป็นหนังสือพิมพ์ทางธุรกิจ เน้นนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ ออกจำหน่ายทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ จะออกจำหน่ายเพียงฉบับเดียว แยกเป็นส่วนของข่าวทั่วไป แบ่งเป็น หน้า 1 หน้าการเมือง-รัฐกิจ หน้าทัศนะ หน้าภูมิภาค หน้าข่าวต่างประเทศ หน้าประชาคมเมือง-สิ่งแวดล้อม ส่วนของข่าว Corporate & Finance และส่วนของ Perspective ในส่วนของบทบรรณาธิการจะไม่มีประจำทุกวัน แต่จะนำเสนอเมื่อเกิดกรณีที่มีความสำคัญและเป็นแนวนโยบายของหนังสือพิมพ์ จึงจะนำเสนอในหน้า 1 เรียกว่า หมายเหตุผู้จัดการ

สำหรับหน้าข่าวสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอรวมกับข่าวประชาคมเมือง มีเนื้อที่ประมาณครึ่งหน้า อีกครึ่งหน้าจะเป็นส่วนของข่าวต่อและโฆษณา ประกอบด้วยข่าว รายงานพิเศษ บทความต่างๆ ไม่มีคอลัมน์ประจำ

จากการวิเคราะห์เนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับจำนวนทั้งสิ้น 1,043 ฉบับ ที่ตีพิมพ์ระหว่างเดือนตุลาคม 2539 - กันยายน 2540 รวมระยะเวลา 12 เดือน เพื่อศึกษาปริมาณความถี่ ประเภทเนื้อหา รูปแบบในการนำเสนอ ตำแหน่งหน้า และแหล่งที่มาของเนื้อหาที่นำเสนอ ปรากฏผลของการวิเคราะห์ ดังนี้

1 ปริมาณความถี่ในการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมของหนังสือพิมพ์

จากการศึกษาความถี่ในการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ คือ มติชน เดลินิวส์ และผู้จัดการรายวัน พบว่าหนังสือพิมพ์เสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม เป็นจำนวนความถี่รวมทั้งสิ้น 1,074 รายเรื่อง โดยที่หนังสือพิมพ์มติชน ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ประเภทคุณภาพนำเสนอมากที่สุดคือ 428 รายเรื่อง หรือประมาณร้อยละ 39.85 รองลงมาได้แก่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ประเภทประชานิยมนำเสนอทั้งหมด 332 รายเรื่อง หรือประมาณร้อยละ 30.91 และหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจนำเสนอที่น้อยที่สุดคือ 314 รายเรื่องหรือประมาณร้อยละ 29.24 (ดังตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 แสดงความถี่ในการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย
3 ชื่อฉบับ ระหว่างเดือนตุลาคม 2539 - เดือนกันยายน 2540

ชื่อฉบับของหนังสือพิมพ์	ความถี่	
	รายเรื่อง	ร้อยละ
1. มติชน (หนังสือพิมพ์คุณภาพ)	428	39.85
2. เดลินิวส์ (หนังสือพิมพ์ประชานิยม)	332	30.91
3. ผู้จัดการรายวัน (หนังสือพิมพ์ธุรกิจ)	314	29.24
รวม	1,074	100.00

จากการศึกษาปริมาณความถี่ในการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมของหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ชื่อฉบับ โดยแยกศึกษาเป็นรายเดือน พบว่า มีปริมาณความถี่ในการนำเสนอมากที่สุดในช่วงเดือนมกราคม 2540 รวมทั้งสิ้น 137 รายเรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 12.85 เช่น ข่าวการดำเนินโครงการจับ-ปรับผู้ทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะทั่ว กทม. (มติชน, 17 ม.ค. 40) รองลงมาได้แก่ ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2539 มีการนำเสนอรวมทั้งสิ้น 118 รายเรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 10.98 เช่น ข่าวการประท้วงการสร้างสถานีจอดรถไฟฟ้าหน้าโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย (มติชน, 7 พ.ย. 39) ข่าวการจัดการน้ำมันที่รั่วไหลจากเรือบรรทุกน้ำมันลงสู่ทะเลที่มาบตาพุด จ.ระยอง (ผู้จัดการรายวัน, 2 พ.ย. 39) ช่วงเดือนที่มีการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดคือ ช่วงเดือนตุลาคม 2539 นำเสนอจำนวน 43 รายเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4 เท่านั้น เช่น ข่าวการจัดสรรงบประมาณการบำบัดน้ำเสีย (มติชน, 8 ต.ค. 39)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวในช่วงเดือนมกราคม 2540

“พิจิตต์ รับสัมเดือนก่อนจับ-ปรับฝรั่ง ซีเอ็นเอ็นหวัง กทม.เหมือนสิงคโปร์”

(มติชน, 17 ม.ค. 40, หน้า 4)

“หมอกหนา-สะสมมลพิษ”

(เดลินิวส์, 18 ม.ค.40, หน้า 26)

“ใจกล้า ระบุมลพิษ กทม.อยู่ในขั้นวิกฤต”

(ผู้จัดการรายวัน, 10 ม.ค.40, หน้า 4)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2539

“หาสาเหตุคราบน้ำมันระยองยังเหลว”

(มติชน, 5 พ.ย.39, หน้า 6)

“ชาวบ้านไวยทรายที่พีไอมีสารหนู”

(เดลินิวส์, 2 พ.ย.39, หน้า 32)

“เจ้าท่าพลิกกฎหมายเอาผิบน้ำมันรั่ว”

(ผู้จัดการรายวัน, 2 พ.ย.39, หน้า 5)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวในช่วงเดือนตุลาคม 2539

“กระทรวงวิทย์ฯ ทุ่ม 391 ล้านกำจัดน้ำเสีย”

(มติชน, 8 ต.ค.39, หน้า 28)

“ชาวบ้านห้วงขะเน่าสิ้นเมือง”

(เดลินิวส์, 13 ต.ค.39, หน้า 32)

“มีอบxonแก่นบุกกรุงประท้วงพินิจฯ”

(ผู้จัดการรายวัน, 5-6 ต.ค.39, หน้า 5)

นอกจากนี้ยังพบว่า มีเหตุการณ์สำคัญๆ ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ทำการศึกษา (เดือนตุลาคม 2539 - เดือนกันยายน 2540) ที่หนังสือพิมพ์ได้ให้ความสำคัญและนำเสนออย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกันทั้ง 3 ชื่อฉบับ ดังนี้

การต่อต้านการสร้างสถานีจอตรงไฟฟ้าชานง

- เดือนพฤศจิกายน 2539 เกิดเหตุการณ์ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยประท้วงการสร้างสถานีจอตรงไฟฟ้าหน้าโรงเรียน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียน กับบริษัท บีทีเอส หรือ “ชานง” ผู้ดำเนินการสร้างรถไฟฟ้า เนื่องจากอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน จากปัญหามลพิษทางด้านอากาศ และเสียง ทั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความขัดแย้งระหว่างเอกชนผู้ดำเนินธุรกิจกับประชาชน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องไปถึงภาครัฐคือ กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายให้ความสนใจกับปัญหามลพิษที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับนักเรียนของ โรงเรียนมาแตร์เดอี หากมีการสร้างสถานีจอตรงไฟฟ้าหน้าโรงเรียนนี้ขึ้น หนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันทั้ง 3 ชื่อฉบับได้นำเสนอกรณีดังกล่าวเช่นเดียวกัน ทั้งรูปแบบของข่าว และบทความ ในหน้าหนึ่ง หน้าสิ่งแวดล้อม และหน้า กทม. (ดังตัวอย่างในตารางที่ 1.1)

โครงการจับ-ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะทั่วกรุงเทพมหานคร

- ช่วงเดือนธันวาคม 2539 - เดือนมกราคม 2540 นายพิจิตต รัตตกุล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ริเริ่มโครงการณรงค์ จับ - ปรับ ผู้ที่ทิ้งขยะในที่สาธารณะทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งมีการตราไว้ในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด พ.ศ.2535 อยู่แล้วแต่ยังไม่มีการดำเนินการที่เคร่งครัด จริงจังทางกรุงเทพมหานครได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาขยะมูลฝอยในกรุงเทพฯ จึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและสร้างวินัยให้กับประชาชน หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับได้ให้ความร่วมมือในการนำเสนอเนื้อหาไปยังประชาชนอย่างดียิ่ง มีการนำเสนอทั้งในหน้าหนึ่งและหน้า กทม. ทั้งนี้เพื่อเป็นการแจ้งข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ โดยเฉพาะในช่วงที่จะเริ่มมาตรการดังกล่าว (ดังตัวอย่างในตารางที่ 1.1)

กรณีปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

- ช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2540 ได้เกิดเหตุการณ์โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ส่งกลิ่นเหม็นเป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของชาวบ้านในบริเวณ

ใกล้เคียง ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างหนัก หนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันทั้ง 3 ชื่อฉบับให้ความสำคัญนำเสนออย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน คือตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม 2540 โดยในช่วงเดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม 2540 มีการนำเสนอในหน้าหนึ่งอย่างต่อเนื่อง และมีการติดตามความคืบหน้าของเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด มีการรายงานสถานการณ์ทั่วไป ต้นตอและสาเหตุของปัญหา การติดตามแก้ไขทั้งในรูปแบบของข่าว และบทความต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักและหาแนวทางป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก (ดังตัวอย่างในตารางที่ 1.1)

ผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าที่ประเทศอินโดนีเซีย

- ประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2540 เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าที่ประเทศอินโดนีเซีย ได้ก่อให้เกิดควันพิษแผ่กระจายเข้ามายังภาคใต้ของประเทศไทย เป็นปัญหามลพิษทางอากาศอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตภาคใต้ หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับได้ติดตามสถานการณ์และรายงานให้ประชาชนรับทราบอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุการณ์ขึ้น โดยในระยะแรกเป็นการนำเสนอในหน้าต่างประเทศก่อน เมื่อความสำคัญของปัญหาทวีความรุนแรงขึ้นจึงได้มีการนำมาเสนอในหน้าหนึ่ง และมีการจัดทำรายงานพิเศษ หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ต้นตอของปัญหา โดยนำเสนอในลักษณะสัปดาห์ บทความทางวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้น การป้องกันและแก้ไขปัญหที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นการเตือนภัยให้กับประชาชนและให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ หนังสือพิมพ์มติชนได้มีการนำเสนอในรูปแบบของบทบรรณาธิการด้วย เนื่องจากเห็นความสำคัญของปัญหาว่าเป็นปัญหาในระดับภูมิภาคที่ต้องการความร่วมมือในการแก้ไขจากรัฐบาลของประเทศต่างๆ อย่างจริงจัง (ดังตัวอย่างในตารางที่ 1.1)

ตารางที่ 1.1 ตัวอย่างเหตุการณ์ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมระหว่างตุลาคม 2539-กันยายน 2540 ที่หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับให้ความสำคัญนำเสนอ

เหตุการณ์	วัน เดือน ปี	พาดหัวข่าว น.ส.พ.	รูปแบบ	ตำแหน่งหน้า
- การต่อต้านสถานีจอครดไฟฟ้าธนาชง หน้าโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย	6 พ.ย. 39	มติชน “มาแตร์ชุมนุมด้านที่จอครดไฟฟ้า”	ข่าว	หน้า กทม.
	7 พ.ย. 39	มติชน “ครู น.ร.มาแตร์ฮือประท้วง”	ข่าว	หน้าหนึ่ง
		ผู้จัดการรายวัน “BTS เดินหน้าสถานีมาแตร์”	ข่าว	หน้าหนึ่ง
	8 พ.ย. 39	มติชน “ต้านรลไฟฟ้า ลูกโจร่าให้ถึงบ้าน”	ข่าว	หน้า กทม.
	20 พ.ย. 39	เดลินิวส์ “ทุกข์ของชวามาแตร์เดอีกับรลไฟฟ้าธนาชง”	บทความ	หน้า กทม.
- การรณรงค์โครงการจับ-ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะทั่ว กทม.	11 ธ.ค. 39	มติชน “จับปรับแล้วมีกง่ายทิ้งขยะ”	ข่าว	หน้าหนึ่ง
	14-15 ธ.ค. 39	ผู้จัดการรายวัน “กทม.จ้องเหยื่อ ตจว.3 วันแรกจับปรับ 297 ราย”	ข่าว	หน้าหนึ่ง
	16 ม.ค. 40	เดลินิวส์ “จับ-ปรับทิ้งขยะแล้วเชือดเด็กสี่แยกต่อ”	ข่าว	หน้า หนึ่ง
- ปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	24 มิ.ย.40	เดลินิวส์ “ครู-นร.ป่วยดมสารพิษ”	ข่าว	หน้าหนึ่ง
	26 มิ.ย.40	มติชน “สารพิษมาบตาพุดยงคลั่งลามพระ-ณเรเจอทั้งวัด”	ข่าว	หน้าหนึ่ง
	27 มิ.ย.40	ผู้จัดการรายวัน “สมานสั่งผู้ว่า กนอ.เร่งมือแก้ปัญหามาบตาพุด”	ข่าว	หน้าภูมิภาค
	6 ก.ค.40	มติชน “ตรวจ น.ร.982 คนเหยื่อมาบตาพุดหวันปอดไม่ทำงาน”	ข่าว	หน้าหนึ่ง
	15 ก.ค.40	เดลินิวส์ “ศธ.เพ็งต้นสั่งตั้ง ก.ก.แก้มลพิษภายใน ร.ร.”	ข่าว	หน้าหนึ่ง

ตารางที่ 1.1 (ต่อ) ตัวอย่างเหตุการณ์ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมระหว่างตุลาคม 2539-กันยายน 2540 ที่หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับให้ความสำคัญนำเสนอ

เหตุการณ์	วัน เดือน ปี	พาดหัวข่าว น.ส.พ.	รูปแบบ	ตำแหน่งหน้า
	1 ส.ค. 40	เดลินิวส์ “ทวงสัญญา” คอลัมน์ ผนึกใจให้แผ่นดิน	บทความ	หน้า บทความ
	2 ก.ย. 40	เดลินิวส์ “มลพิษจากโรงงานมาตาพุดทุเลาลงแล้ว”	ข่าว	หน้า เศรษฐกิจ
- ผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าที่เกิดขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย	17 ก.ย. 40	ผู้จัดการรายวัน “อินโดฯ-มาเลย์ด้านวิกฤตหมอกควัน”	ข่าว	หน้าต่างประเทศ
	18 ก.ย. 40	ผู้จัดการรายวัน “ซีอานเซียเผชิญหมอกควันแสงเคมี”	ข่าว	หน้าต่างประเทศ
	24 ก.ย. 40	เดลินิวส์ “มาเลเซียเผชิญอากาศเป็นพิษเตรียมอพยพ”	ข่าว	หน้าต่างประเทศ
	26 ก.ย.40	มติชน “ปิดสนามบินตรังควันพิษอินโดคลุ้ง”	ข่าว	หน้าหนึ่ง
		ผู้จัดการรายวัน “ควันอินโดฯ ยังพ่นพิษทั่วไต้”	ข่าว	หน้าสิ่งแวดล้อม
		เดลินิวส์ “ส่งน้ำกาก 2 หมื่นชุดเตรียมป้องหมอกพิษให้คนจังหวัดภูเก็ต”	ข่าว	หน้าหนึ่ง
	27 ก.ย.40	ผู้จัดการรายวัน “7 วันซีชะตาควันพิษกระทบไทย”	ข่าว	หน้าหนึ่ง
	28 ก.ย.40	มติชน “ได้ผวาหมอกพิษก่อนฝนกรด ชวนแนะไทยช่วยชวาคับไฟ”	ข่าว	หน้าหนึ่ง
	29 ก.ย.40	มติชน “ยะลาเปิดศูนย์ฮอตไลน์ 24 ชม.มาเลย์-ชวาคับไฟวันพิษเข้าภูเก็ต”	ข่าว	หน้าหนึ่ง
	30 ก.ย.40	มติชน “หมอกชวาคับไฟ 9 จว.ป่วยพุ่ง 2 หมื่น เอลนิโน่ถล่มไทย 41 แล้งหนัก”	ข่าว	หน้าหนึ่ง
		ผู้จัดการรายวัน “เหนือเตรียมรับมือมลพิษฤดูหนาวซีโรค	ข่าว	หน้าภูมิภาค

2. การนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์

จากการศึกษาประเภทเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมที่หนังสือพิมพ์รายวันทั้ง 3 ชื่อฉบับ นำเสนอมากที่สุดได้แก่เนื้อหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ 311 รายเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 28.96 รองลงมาได้แก่ เนื้อหาเกี่ยวกับมลพิษจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 233 รายเรื่อง และมลพิษทางน้ำ 232 รายเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 21.70 และ 21.60 ตามลำดับ ส่วนเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมที่หนังสือพิมพ์รายวัน นำเสนอน้อยที่สุดได้แก่มลพิษจากเสียง 29 รายเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.70 เท่านั้น (ดังตารางที่ 2)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษทางอากาศ

“มลพิษอากาศวิกฤตย่านรามฯ-สะพานควาย”

(เดลินิวส์, 6 มิ.ย.40, หน้า 32)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

“ให้ป้อม ปชส.ปรับทิ้งขยะ”

(มติชน ,25 ม.ค.40, หน้า 15)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษทางน้ำ

“สธ.ลำพูนอ่อนข้อนิคมฯ ปล่อยน้ำเสียลงแม่กวง”

(ผู้จัดการรายวัน, 30 พ.ค.40, หน้า 4)

หนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศมากที่สุด 137 รายเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมาได้แก่มลพิษจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 93 รายเรื่อง และมลพิษทางน้ำ 86 รายเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 21.74 และ 20.10 ตามลำดับ ประเภทของเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมที่หนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอน้อยที่สุดได้แก่ มลพิษทางเสียง 9 รายเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.10 (ดังตารางที่ 2)

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษทางอากาศมากที่สุดเช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์มติชนคือ 107 รายเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 32.23 รองลงมาได้แก่มลพิษจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 67 รายเรื่อง และมลพิษทางน้ำ 61 รายเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 20.18 และ 18.37 ตามลำดับ ส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับมลพิษจากเสียงมีการนำเสนอที่น้อยที่สุดคือ 12 รายเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 3.61 เท่านั้น (ดังตารางที่ 2)

สำหรับหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอเนื้อหาด้ำนมลพิษสิ่งแวดล้อมด้ำนมลพิษทางน้ำมากที่สุด 85 รายเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 27.07 รองลงมาได้แก่มลพิษจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 73 รายเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 23.25 และอันดับสามได้แก่มลพิษทางอากาศ 67 รายเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 21.34 ส่วนประเภทเนื้อหาด้ำนมลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับมลพิษทางเสียง หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอน้อยที่สุด 8 รายเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.55 (ดังตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 แสดงการจำแนกประเภทเนื้อหาด้ำนมลพิษสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ ระหว่างเดือนตุลาคม 2539 - เดือนกันยายน 2540

หนังสือพิมพ์	มติชน (น.ส.พ.คุณภาพ)		เดลินิวส์ (น.ส.พ.ประชานิยม)		ผู้จัดการรายวัน (น.ส.พ.ธุรกิจ)		รวม	
	รายเรื่อง	ร้อยละ	รายเรื่อง	ร้อยละ	รายเรื่อง	ร้อยละ	รายเรื่อง	ร้อยละ
1. มลพิษทางน้ำ	86	20.10	61	18.37	85	27.07	232	21.60
2. มลพิษทางอากาศ	137	32.00	107	32.23	67	21.34	311	28.96
3. มลพิษจากเสียง	9	2.10	12	3.61	8	2.55	29	2.70
4. มลพิษจากสารอันตราย	34	7.94	40	12.05	12	3.82	86	8.00
5. มลพิษจากมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	93	21.74	67	20.18	73	23.25	233	21.70
6. มลพิษจากของเสีย อันตราย	25	5.84	13	3.92	28	8.92	66	6.14
7. มลพิษโดยรวม	44	10.28	32	9.64	41	13.05	117	10.90
รวม	428	100.00	332	100.00	314	100.00	1,074	100.00

จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ นำเสนอเนื้อหา ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆ ในปริมาณที่แตกต่างกัน โดยในระหว่างเดือนตุลาคม 2539 - เดือนกันยายน 2540 หนังสือพิมพ์มติชนและหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษทางอากาศมากที่สุด ในขณะที่หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษทางน้ำมากที่สุด ส่วนเนื้อหา ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมที่หนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ชื่อฉบับนำเสนอน้อยที่สุดได้แก่ มลพิษจากเสียง

2.1 การนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์ ช่วงเดือนตุลาคม 2539

จากการเปรียบเทียบประเภทเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมที่นำเสนอในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ โดยจำแนกเป็นรายเดือน พบว่า ในช่วงเดือนตุลาคม 2539 มีการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น 43 รายเรื่อง ประเภทเนื้อหาที่นำเสนอมากที่สุด ได้แก่ มลพิษทางน้ำ 13 รายเรื่อง รองลงมาเป็นมลพิษทางอากาศ 10 รายเรื่อง ส่วนประเภทเนื้อหาที่นำเสนอน้อยที่สุดได้แก่ มลพิษจากเสียง และมลพิษจากของเสียอันตรายคือ 1 รายเรื่องเท่ากัน (ดังตารางที่ 2.1)

หนังสือพิมพ์มติชน นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในประเภทของมลพิษทางน้ำ และมลพิษทางอากาศมากที่สุดเท่ากันคือ 3 รายเรื่อง ในขณะที่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอเนื้อหา ด้านมลพิษจากสารอันตรายมากที่สุด 3 รายเรื่อง และหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอเนื้อหา ด้านมลพิษทางน้ำมากที่สุดคือ 9 รายเรื่อง (ดังตารางที่ 2.1)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษทางน้ำในช่วงเดือนตุลาคม 2539

“กระทรวงวิทย์ฯ ทุ่ม 391 ล้านกำจัดน้ำเสีย”

(มติชน, 8 ต.ค. 39, หน้า 28)

“จังหวัดแก่น้ำเสีย โปรเจกกรีน”

(ผู้จัดการรายวัน, 10 ต.ค. 39, หน้า 5)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษทางอากาศในช่วงเดือนตุลาคม 2539

“ร้านเปิดค้ำก๊าซซัลเฟอร์แม่เมาะสูงกว่ามาตรฐานช่วงหน้าร้อน”

(มติชน, 19 ต.ค. 39, หน้า 27)

“ชี้คนกรุงพบมลพิษสูง”

(ผู้จัดการรายวัน, 26 ต.ค.39, หน้า 2)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษจากสารอันตราย ในช่วงเดือน
ตุลาคม 2539

“ตรวจพบสารเคมีตกค้างในเกษตรกร”

(เดลินิวส์, 4 ต.ค.39, หน้า 32)

ตารางที่ 2.1 แสดงการเปรียบเทียบการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์
รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ ในช่วงเดือนตุลาคม 2539

หนังสือพิมพ์ ประเภทของเนื้อหา	มติชน (น.ส.พ.คุณภาพ) (รายเรื่อง)	เดลินิวส์ (น.ส.พ.ประชานิยม) (รายเรื่อง)	ผู้จัดการรายวัน (น.ส.พ.ธุรกิจ) (รายเรื่อง)	รวม (รายเรื่อง)
1. มลพิษทางน้ำ	3	1	9	13
2. มลพิษทางอากาศ	3	2	5	10
3. มลพิษจากเสียง	-	1	-	1
4. มลพิษจากสารอันตราย	-	3	-	3
5. มลพิษจากมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	1	2	6	9
6. มลพิษจากของเสียอันตราย	-	-	1	1
7. มลพิษโดยรวม	-	-	6	6
รวม	7	9	27	43

จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ในช่วงเดือนตุลาคม 2539 หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษค่อนข้างน้อยเพียง 43 รายเรื่องเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงดังกล่าวหนังสือพิมพ์ได้ให้ความสนใจกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากกว่าเนื้อหาประเภทอื่นๆ มีการลดเนื้อหาในการนำเสนอเนื้อหาอื่นๆ รวมทั้งเนื้อหาในการนำเสนอเนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มเนื้อที่ให้กับข่าวการเลือกตั้ง โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์มติชน ซึ่งมีการกำหนดหน้าสำหรับข่าวการเลือกตั้งและลดเนื้อที่หน้าข่าวอื่นๆ ลงการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษจึงน้อยกว่าฉบับอื่น คือ 7 รายเรื่อง โดยนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษทางน้ำ และมลพิษทางอากาศมากที่สุด ส่วนหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมมากที่สุด คือ 27 รายเรื่อง โดยนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษทางน้ำมากที่สุด และทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษจากสารอันตรายมากที่สุด

2.2 การนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์ ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2539

จากการเปรียบเทียบประเภทเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมที่นำเสนอในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2539 พบว่ามีการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น 118 รายเรื่อง ประเภทเนื้อหาที่นำเสนอมากที่สุด ได้แก่ มลพิษทางน้ำ 29 รายเรื่อง รองลงมาเป็นมลพิษจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 27 รายเรื่อง ส่วนประเภทเนื้อหาที่นำเสนอน้อยที่สุดได้แก่ มลพิษจากของเสียอันตรายคือ 4 รายเรื่อง (ดังตารางที่ 2.2)

หนังสือพิมพ์มติชน นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในประเภทของมลพิษทางอากาศมากที่สุดคือ 16 รายเรื่อง ในขณะที่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษทางน้ำมากที่สุด 12 รายเรื่อง เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันที่นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษทางน้ำมากที่สุดคือ 8 รายเรื่อง (ดังตารางที่ 2.2)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษทางอากาศในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2539

“มหิดลลุยตรวจฝุ่นหน้าโรงเรียนมาแต่ร์ฯ”

(มติชน, 19 พ.ย.39, หน้า 6)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษทางน้ำในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2539

“สวล.สงขลาไม่พ้นวิกฤต น้ำเสียทะลักลงทะเลสาบ”

(ผู้จัดการรายวัน, 27 พ.ย.39, หน้า 12)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2539

“ขอนแก่นเร่งสร้างปัญหาขยะล้นนัดเสวนาหาหรือแก้ปัญหาด่วน”

(เดลินิวส์, 30 พ.ย.39, หน้า 24)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษจากของเสียอันตรายในช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2539

“ยกไทยแม่แบบจัดการขยะ รพ.”

(ผู้จัดการรายวัน, 30 พ.ย.39, หน้า 14)

ตารางที่ 2.2 แสดงการเปรียบเทียบการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์
รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2539

หนังสือพิมพ์ / ประเภทของเนื้อหา	มติชน (น.ส.พ.คุณภาพ) (รายเรื่อง)	เดลินิวส์ (น.ส.พ.ประชานิยม) (รายเรื่อง)	ผู้จัดการรายวัน (น.ส.พ.ธุรกิจ) (รายเรื่อง)	รวม (รายเรื่อง)
1. มลพิษทางน้ำ	9	12	8	29
2. มลพิษทางอากาศ	16	6	4	26
3. มลพิษจากเสียง	3	3	5	11
4. มลพิษจากสารอันตราย	2	7	2	11
5. มลพิษจากมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	13	8	6	27
6. มลพิษจากของเสียอันตราย	2	-	2	4
7. มลพิษโดยรวม	4	1	5	10
รวม	49	37	32	118

จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2539 หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษ 118 รายเรื่อง หนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอ 49 รายเรื่อง โดยนำเสนอประเภท เนื้อหาด้านมลพิษทางอากาศมากที่สุด หนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอ 37 รายเรื่อง เป็นการนำเสนอด้าน มลพิษทางน้ำมากที่สุด ส่วนหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด คือ 32 รายเรื่อง โดยนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษทางน้ำมากที่สุดเช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ซึ่งใน ช่วงเวลาดังกล่าวได้เกิดเหตุการณ์สำคัญได้แก่ เรือบรรทุกน้ำมันรั่วไหลลงทะเลที่มาบตาพุด จ.ระยอง และ การประท้วงสถานีจอครดไฟฟ้าหน้าโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เป็นปัญหามลพิษทางน้ำ และปัญหา มลพิษทางอากาศ ที่หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับพิจารณานำเสนอเช่นเดียวกัน

2.3 การนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์ ช่วงเดือนธันวาคม 2539

จากการเปรียบเทียบประเภทเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมที่นำเสนอในหนังสือพิมพ์ราย วันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ ในช่วงเดือนธันวาคม 2539 พบว่ามีการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 67 รายเรื่อง ประเภทเนื้อหาที่นำเสนอมากที่สุด ได้แก่ มลพิษจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล คือ 26 รายเรื่อง รองลงมาเป็นมลพิษจากสารอันตรายและมลพิษโดยรวมนำเสนอเท่ากันคือ 8 รายเรื่อง ส่วน ประเภทเนื้อหาที่นำเสนอน้อยที่สุดได้แก่ มลพิษจากเสียงคือ 5 รายเรื่อง (ดังตารางที่ 2.3)

หนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ฉบับนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมากที่สุด เช่นเดียวกัน โดยหนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอ 11 รายเรื่อง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอ 7 รายเรื่อง และ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอ 8 รายเรื่อง (ดังตารางที่ 2.3)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในช่วงเดือน ธันวาคม 2539

“จับ-ปรับแล้ว มักร่างทิ้งขยะ”

(มติชน, 11 ธ.ค.39, หน้า 1)

“ปีหน้าปรับเต็มทิ้งขยะชู้”

(เดลินิวส์, 19 ธ.ค.39, หน้า 26)

“กทม.จ้องเหยื่อ ตจว. 3 วันแรกจับปรับ 297 ราย”

(ผู้จัดการรายวัน, 14-15 ธ.ค.39, หน้า 6)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษจากสารอันตรายในช่วงเดือนธันวาคม 2539
“ของขวัญปีใหม่ปลอดสารพิษ”

(เดลินิวส์, 22 ธ.ค.39, หน้า 28)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษโดยรวมในช่วงเดือนธันวาคม 2539
“ปี 40 ปรับคุณภาพ EIA”

(ผู้จัดการรายวัน, 20 ธ.ค.39, หน้า 4)

ตารางที่ 2.3 แสดงการเปรียบเทียบการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์
รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ ในช่วงเดือนธันวาคม 2539

หนังสือพิมพ์ ประเภทของเนื้อหา	มติชน (น.ส.พ.คุณภาพ) (รายเรื่อง)	เดลินิวส์ (น.ส.พ.ประชานิยม) (รายเรื่อง)	ผู้จัดการรายวัน (น.ส.พ.ธุรกิจ) (รายเรื่อง)	รวม (รายเรื่อง)
1. มลพิษทางน้ำ	3	1	3	7
2. มลพิษทางอากาศ	3	1	2	6
3. มลพิษจากเสียง	2	1	2	5
4. มลพิษจากสารอันตราย	1	4	3	8
5. มลพิษจากมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	11	7	8	26
6. มลพิษจากของเสียอันตราย	2	2	3	7
7. มลพิษโดยรวม	3	2	3	8
รวม	25	18	24	67

จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ในช่วงเดือนธันวาคม 2539 หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษ 67 รายเรื่อง โดยหนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอ 25 รายเรื่อง หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์นำเสนอ 18 รายเรื่อง หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอ 24 รายเรื่อง ทั้งนี้หนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ชื่อฉบับได้นำเสนอเนื้อหามลพิษจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมากที่สุดเช่นเดียวกัน ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ในช่วงเดือนธันวาคมมีการรณรงค์โครงการจับ-ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะทั่ว กทม. ซึ่งเป็นโครงการ สำคัญของภาครัฐและมีการประชาสัมพันธ์อย่างมาก

2.4 การนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์ ช่วงเดือนมกราคม 2540

จากการเปรียบเทียบประเภทเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมที่นำเสนอในหนังสือพิมพ์ราย วันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ ในช่วงเดือนมกราคม 2540 พบว่ามีการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 137 รายเรื่อง ประเภทเนื้อหาที่นำเสนอมากที่สุด ได้แก่ มลพิษจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล คือ 44 รายเรื่อง รองลงมาเป็นมลพิษทางอากาศ 25 รายเรื่อง ส่วนประเภทเนื้อหาด้านมลพิษจากเสียงไม่มีการนำ เสนอ (ดังตารางที่ 2.4)

ในเดือนมกราคม 2540 หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ นำเสนอเนื้อหาด้าน มลพิษจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมากที่สุดเช่นเดียวกัน โดยหนังสือพิมพ์มติชน นำเสนอ 22 รายเรื่อง ใน ขณะที่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอ 12 รายเรื่อง และหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอ 10 รายเรื่อง เท่ากับมลพิษโดยรวม (ดังตารางที่ 2.4)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในช่วง เดือนมกราคม 2540

“ตั้งชุดไล่ล่าผู้ทิ้งขยะจากรถเมล์ส่วนตัว กทม. โหม ปชส.จับ-ปรับทุกเขต 15 ม.ค.”

(มติชน, 7 ม.ค.40, หน้า 4)

“ชาวพนมสารคามฮือด้านโรงงานทิ้งขยะหวั่นสารพิษตกค้าง”

(เดลินิวส์, 20 ม.ค.40, หน้า 1)

“กทม.ตั้งโทษผู้ทิ้งขยะจากรถยนต์”

(ผู้จัดการรายวัน, 10 ม.ค.40, หน้า 4)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษโดยรวมในช่วงเดือนมกราคม 2540
 “กรม. รับร่างความร่วมมือ สวส.ไทย-แคนาดา”
 (ผู้จัดการรายวัน, 15 ม.ค.40,หน้า 7)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษทางอากาศในช่วงเดือนมกราคม 2540
 “ร.ร.ริมถนนใน กท.ก๊าซพิษกระจายทั่ว”
 (เดลินิวส์, 20 ม.ค.40,หน้า 1)
 “ใจกล้า ระบุมลพิษ กทม.อยู่ในขั้นวิกฤต”
 (ผู้จัดการรายวัน, 10 ม.ค.40,หน้า 7)

ตารางที่ 2.4 แสดงการเปรียบเทียบการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมใน
 หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ ในช่วงเดือนมกราคม 2540

ประเภทของเนื้อหา	หนังสือพิมพ์	มติชน	เดลินิวส์	ผู้จัดการรายวัน	รวม
		(น.ส.พ.คุณภาพ) (รายเรื่อง)	(น.ส.พ.ประชาชนิยม) (รายเรื่อง)	(น.ส.พ.ธุรกิจ) (รายเรื่อง)	
1. มลพิษทางน้ำ		6	4	8	18
2. มลพิษทางอากาศ		12	9	4	25
3. มลพิษจากเสียง		-	-	-	-
4. มลพิษจากสารอันตราย		4	6	5	15
5. มลพิษจากมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล		22	12	10	44
6. มลพิษจากของเสียอันตราย		8	4	6	18
7. มลพิษโดยรวม		5	2	10	17
รวม		57	37	43	137

จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ในช่วงเดือนมกราคม 2540 หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมรวม 137 รายเรื่อง เป็นการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษจากมูลฝอยมากที่สุดเช่นเดียวกันทั้ง 3 ชื่อฉบับ เช่นเดียวกับในช่วงเดือนธันวาคม 2539 เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการรณรงค์โครงการจับ-ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะทั่ว กทม. ต่อเนื่องจากช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งหนังสือพิมพ์รายวันทั้ง 3 ชื่อฉบับให้ความสำคัญในการนำเสนออย่างมาก

2.5 การนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2540

จากการเปรียบเทียบประเภทเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมที่นำเสนอในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2540 มีการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น 91 รายเรื่อง ประเภทเนื้อหาที่นำเสนอมากที่สุด ได้แก่ มลพิษจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 20 รายเรื่อง รองลงมาเป็นมลพิษทางน้ำ 18 รายเรื่อง ส่วนประเภทเนื้อหาที่นำเสนอน้อยที่สุดได้แก่ มลพิษจากเสียง 2 รายเรื่อง (ดังตารางที่ 2.5)

หนังสือพิมพ์มติชน นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในประเภทของมลพิษทางน้ำมากที่สุดคือ 10 รายเรื่อง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมากที่สุด 7 รายเรื่อง และหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษทางน้ำและของเสียอันตรายมากที่สุดคือ 6 รายเรื่องเท่ากัน (ดังตารางที่ 2.6)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษทางน้ำในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2540

“หวั่นมลพิษทางน้ำอีสานล่างถูกคุกคาม”

(ผู้จัดการรายวัน, 11 ก.พ.40, หน้า 4)

“ดิ่ง ส.ส.พินิจ แก้บ่บัดน้ำเสียลำปาง”

(มติชน, 5 ก.พ.40, หน้า 30)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2540

“ทุ่ม 50 ล้านให้คนกรุงแยกขยะ”

(เดลินิวส์, 5 ก.พ.40, หน้า 32)

ตารางที่ 2.5 แสดงการเปรียบเทียบการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์
รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2540

หนังสือพิมพ์ ประเภทของเนื้อหา	มติชน (น.ส.พ.คุณภาพ) (รายเรื่อง)	เดลินิวส์ (น.ส.พ.ประชานิยม) (รายเรื่อง)	ผู้จัดการรายวัน (น.ส.พ.ธุรกิจ) (รายเรื่อง)	รวม (รายเรื่อง)
1. มลพิษทางน้ำ	10	2	6	18
2. มลพิษทางอากาศ	7	4	3	14
3. มลพิษจากเสียง	1	1	-	2
4. มลพิษจากสารอันตราย	7	3	1	11
5. มลพิษจากมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	9	7	4	20
6. มลพิษจากของเสียอันตราย	3	2	6	11
7. มลพิษโดยรวม	5	6	4	15
รวม	42	25	24	91

จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2540 หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย
นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษ 91 รายเรื่อง โดยหนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอ 42 รายเรื่อง เป็นเนื้อหาด้าน
มลพิษทางน้ำมากที่สุด คือ 10 รายเรื่อง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอ 25 รายเรื่อง เนื้อหาที่เสนอมากที่
สุดคือมลพิษจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 7 รายเรื่อง และหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอ 24 รายเรื่อง
เป็นเนื้อหาด้านมลพิษทางน้ำและมลพิษจากของเสียอันตรายมากที่สุด 6 รายเรื่องเท่ากัน



2.6 การนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์ ช่วงเดือนมีนาคม 2540

จากการเปรียบเทียบประเภทเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมที่นำเสนอในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ ในช่วงเดือนมีนาคม 2540 พบว่ามีการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น 106 รายเรื่อง ประเภทเนื้อหาที่นำเสนอมากที่สุด ได้แก่ มลพิษทางน้ำ 32 รายเรื่อง รองลงมา เป็นมลพิษด้านมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 27 รายเรื่อง ส่วนประเภทเนื้อหาที่เสนอน้อยที่สุด ได้แก่ มลพิษจากเสียง 1 รายเรื่อง (ดังตารางที่ 2.6)

หนังสือพิมพ์มติชน นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในประเภทของมลพิษทางน้ำมากที่สุดคือ 15 รายเรื่อง ในขณะที่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษทางน้ำมากที่สุดเช่นเดียวกับมติชน 7 รายเรื่อง และหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมากที่สุดคือ 12 รายเรื่อง (ดังตารางที่ 2.6)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษทางน้ำในช่วงเดือนมีนาคม 2540

“วิจัยพบผักตบชวาบำบัดน้ำเสียเยี่ยม”

(มติชน, 16 มี.ค.40,หน้า 31)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในช่วงเดือนมีนาคม 2540

“อติสรเร่งแผนฯ ขยะ เสนอ สวท.เดือนหน้า”

(ผู้จัดการรายวัน, 14 มี.ค.40,หน้า 4)

ตารางที่ 2.6 แสดงการเปรียบเทียบการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์
รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ ในช่วงเดือนมีนาคม 2540

หนังสือพิมพ์ ประเภทของเนื้อหา	มติชน (น.ส.พ.คุณภาพ) (รายเรื่อง)	เดลินิวส์ (น.ส.พ.ประชานิยม) (รายเรื่อง)	ผู้จัดการรายวัน (น.ส.พ.ธุรกิจ) (รายเรื่อง)	รวม (รายเรื่อง)
1. มลพิษทางน้ำ	15	7	10	32
2. มลพิษทางอากาศ	12	6	2	20
3. มลพิษจากเสียง	1	2	-	3
4. มลพิษจากสารอันตราย	4	2	-	6
5. มลพิษจากมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	10	5	12	27
6. มลพิษจากของเสียอันตราย	2	2	5	9
7. มลพิษโดยรวม	1	5	3	9
รวม	45	29	32	106

จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ในช่วงเดือนมีนาคม 2540 หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษ 106 รายเรื่อง เป็นการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษทางน้ำมากที่สุด หนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม 45 รายเรื่อง เป็นเนื้อหาด้านมลพิษทางน้ำมากที่สุดคือ 15 รายเรื่อง ในขณะที่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอ 29 รายเรื่อง เป็นเนื้อหาด้านมลพิษทางน้ำมากที่สุดเช่นเดียวกันคือ 7 รายเรื่อง และหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอ 32 รายเรื่อง เป็นการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมากที่สุดคือ 12 รายเรื่อง

2.7 การนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์ ช่วงเดือนเมษายน 2540

จากการเปรียบเทียบประเภทเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมที่นำเสนอในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ ในช่วงเดือนเมษายน 2540 พบว่ามีการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น 83 รายเรื่อง ประเภทเนื้อหาที่นำเสนอมากที่สุด ได้แก่ มลพิษทางอากาศ 21 รายเรื่อง รองลงมาเป็นมลพิษโดยรวม 14 รายเรื่อง ส่วนประเภทเนื้อหาด้านมลพิษจากเสียงไม่มีการนำเสนอ (ดังตารางที่ 2.7)

หนังสือพิมพ์มติชน และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในประเภทของมลพิษทางอากาศมากที่สุดคือ 10 และ 11 รายเรื่อง ตามลำดับ ส่วนหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษทางน้ำและมลพิษจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมากที่สุดเท่ากันคือ 6 รายเรื่อง (ดังตารางที่ 2.7)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษทางอากาศในช่วงเดือนเมษายน 2540

“ตรวจควันดำวันคุ้มครองโลก”

(มติชน, 23 เม.ย.40,หน้า 27)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษทางน้ำในช่วงเดือนเมษายน 2540

“โวยโรงงานผักกึ่งน้ำเสียลงคลอง”

(เดลินิวส์, 29 เม.ย.40,หน้า 1)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในช่วงเดือนเมษายน 2540

“เทศบาลฯเชียงใหม่เตรียมเอาผิด 52 รายทิ้งน้ำเสีย”

(ผู้จัดการรายวัน, 29 เม.ย.40,หน้า 4)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษโดยรวมในช่วงเดือนเมษายน 2540

“ร้องรณรงค์แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมลำพูน”

(มติชน, 21 เม.ย.40,หน้า 30)

ตารางที่ 2.7 แสดงการเปรียบเทียบการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์
รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ ในช่วงเดือนเมษายน 2540

หนังสือพิมพ์ ประเภทของเนื้อหา	มติชน (น.ส.พ.คุณภาพ) (รายเรื่อง)	เดลินิวส์ (น.ส.พ.ประชานิยม) (รายเรื่อง)	ผู้จัดการรายวัน (น.ส.พ.ธุรกิจ) (รายเรื่อง)	รวม (รายเรื่อง)
1. มลพิษทางน้ำ	2	4	6	12
2. มลพิษทางอากาศ	10	11	-	21
3. มลพิษจากเสียง	-	-	-	-
4. มลพิษจากสารอันตราย	6	7	-	13
5. มลพิษจากมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	6	3	6	15
6. มลพิษจากของเสียอันตราย	3	1	3	7
7. มลพิษโดยรวม	8	5	1	14
รวม	35	31	16	83

จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ในช่วงเดือนเมษายน 2540 หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น 83 รายเรื่อง เป็นการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษทางอากาศมากที่สุดคือ 21 รายเรื่อง หนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมมากกว่าฉบับอื่น คือ 35 รายเรื่อง โดยนำเสนอเนื้อหามลพิษทางอากาศมากที่สุด คือ 10 รายเรื่อง ในขณะที่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ก็นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษทางอากาศมากที่สุดเช่นเดียวกัน จากเนื้อหามลพิษที่นำเสนอทั้งหมด 31 รายเรื่อง นำเสนอเนื้อหามลพิษทางอากาศมากที่สุด 11 รายเรื่อง ส่วนหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมเพียง 16 รายเรื่อง โดยนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษทางน้ำและมลพิษจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมากที่สุดเท่ากันคือ 6 รายเรื่อง สำหรับเนื้อหาด้านมลพิษทางเสียงไม่มีฉบับใดนำเสนอในช่วงเดือนเมษายน 2540 เลย

2.8 การนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์ ช่วงเดือนพฤษภาคม 2540

จากการเปรียบเทียบประเภทเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมที่นำเสนอในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2540 พบว่ามีการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น 98 รายเรื่อง ประเภทเนื้อหาที่นำเสนอมากที่สุด ได้แก่ มลพิษทางน้ำ 31 รายเรื่อง รองลงมาเป็นมลพิษจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 25 รายเรื่อง ส่วนประเภทเนื้อหาด้านมลพิษจากเสียงมีการนำเสนอ น้อยที่สุดคือ 2 รายเรื่อง (ดังตารางที่ 2.8)

หนังสือพิมพ์มติชน นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมากที่สุด คือ 12 รายเรื่อง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษทางอากาศมากที่สุดคือ 10 รายเรื่อง ส่วนหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษทางน้ำมากที่สุดคือ 15 รายเรื่อง (ดังตารางที่ 2.8)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษทางน้ำในช่วงเดือนพฤษภาคม 2540

“สธ.ลำพูนอ่อนข้อนิคมฯ ปล่อยน้ำเสียลงแม่กวง”

(ผู้จัดการรายวัน, 30 พ.ค.40,หน้า 4)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษทางอากาศในช่วงเดือนพฤษภาคม 2540

“กทม.หารือวัดปรับเตาเผาศพ”

(เดลินิวส์, 30 พ.ค.40,หน้า 26)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในช่วงเดือนพฤษภาคม 2540

“ไฟเขียวซื้อที่ทิ้งขยะแก่ สวล.ชัยภูมิ”

(มติชน, 6 พ.ค.40,หน้า 30)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษจากเสียงในช่วงเดือนพฤษภาคม 2540

“มลพิษทางเสียง”

(คอลัมน์โรคสิ่งแวดล้อม เดลินิวส์, 4 พ.ค.40,หน้า 36)

ตารางที่ 2.8 แสดงการเปรียบเทียบการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์
รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2540

หนังสือพิมพ์ ประเภทของเนื้อหา	มติชน (น.ส.พ.คุณภาพ) (รายเรื่อง)	เดลินิวส์ (น.ส.พ.ประชานิยม) (รายเรื่อง)	ผู้จัดการรายวัน (น.ส.พ.ธุรกิจ) (รายเรื่อง)	รวม (รายเรื่อง)
1. มลพิษทางน้ำ	11	5	15	31
2. มลพิษทางอากาศ	9	10	3	22
3. มลพิษจากเสียง	-	2	-	2
4. มลพิษจากสารอันตราย	3	2	-	5
5. มลพิษจากมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	12	6	7	25
6. มลพิษจากของเสียอันตราย	2	-	1	3
7. มลพิษ โดยรวม	5	4	1	10
รวม	42	29	27	98

จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ในช่วงเดือนพฤษภาคมหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น 98 รายเรื่อง ประเภทเนื้อหาที่มีการนำเสนอมากที่สุดในช่วงเดือนนี้ได้แก่ มลพิษทางน้ำ คือ 31 รายเรื่อง สำหรับประเภทเนื้อหาที่หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับนำเสนอมากที่สุดมีความแตกต่างกัน หนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมากที่สุด คือ 12 รายเรื่อง จากเนื้อหาที่นำเสนอทั้งหมด 42 รายเรื่อง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษทางอากาศมากที่สุดคือ 10 รายเรื่อง จากทั้งหมด 29 รายเรื่อง และหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษทางน้ำมากที่สุดคือ 15 รายเรื่อง จากทั้งหมด 27 รายเรื่อง

2.8 การนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์ ช่วงเดือนมิถุนายน 2540

จากการเปรียบเทียบประเภทเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมที่นำเสนอในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2540 พบว่ามีการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น 65 รายเรื่อง ประเภทเนื้อหาที่นำเสนอมากที่สุด ได้แก่ มลพิษทางอากาศ 22 รายเรื่อง รองลงมาเป็นมลพิษโดยรวมและมลพิษทางน้ำเท่ากัน 14 รายเรื่อง หนังสือพิมพ์มติชนและหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในประเภทของมลพิษทางอากาศมากที่สุดคือ 6 และ 11 รายเรื่องตามลำดับ ส่วนหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษโดยรวมมากที่สุดคือ 7 รายเรื่อง (ดังตารางที่ 2.8)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษทางน้ำในช่วงเดือนมิถุนายน 2540
 “ซีเรียบรทุกน้ำมันทำเจ้าพระยาเน่า กทม.ชงเรื่องจับมือการทำฯลุยแก้”
 (มติชน, 9 มิ.ย.40,หน้า 4)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษทางอากาศในช่วงเดือนมิถุนายน 2540
 “มลพิษอากาศวิกฤตย่านรามฯ-สะพานควาย”
 (เดลินิวส์, 6 มิ.ย.40,หน้า 32)
 “ย้ายโรงเรียนหนีโรงงานพิษ”
 (เดลินิวส์, 27 มิ.ย.40,หน้า 1)
 “กมธ.บุกมาบตาพุด พิสิกไม่มีกลิ่นเหม็น”
 (มติชน, 28 มิ.ย.40,หน้า 1)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษโดยรวมในช่วงเดือนมิถุนายน 2540
 “ขก.รวมพลังวันสิ่งแวดล้อมโลกจัดกิจกรรมปลูกสำนึกประชาชน”
 (ผู้จัดการรายวัน, 2 มิ.ย.40,หน้า 4)

ตารางที่ 2.9 แสดงการเปรียบเทียบการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์
รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2540

หนังสือพิมพ์ ประเภทของเนื้อหา	มติชน (น.ส.พ.คุณภาพ) (รายเรื่อง)	เดลินิวส์ (น.ส.พ.ประชานิยม) (รายเรื่อง)	ผู้จัดการรายวัน (น.ส.พ.ธุรกิจ) (รายเรื่อง)	รวม (รายเรื่อง)
1. มลพิษทางน้ำ	4	7	3	14
2. มลพิษทางอากาศ	6	11	5	22
3. มลพิษจากเสียง	1	1	-	2
4. มลพิษจากสารอันตราย	-	1	-	1
5. มลพิษจากมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	3	5	3	11
6. มลพิษจากของเสียอันตราย	-	-	1	1
7. มลพิษโดยรวม	3	4	7	14
รวม	17	29	19	65

จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ในช่วงเดือนมิถุนายน หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อ
ฉบับ นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น 65 รายเรื่อง เป็นการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษทาง
อากาศมากที่สุด 22 รายเรื่อง หนังสือพิมพ์มติชนและหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษทาง
อากาศมากที่สุดเช่นเดียวกัน โดยหนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอ 6 รายเรื่อง จากเนื้อหาด้านมลพิษทั้งหมด 17
รายเรื่อง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอ 11 รายเรื่อง จากเนื้อหาทั้งหมด 26 รายเรื่อง ส่วนหนังสือพิมพ์
ผู้จัดการรายวันนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษโดยรวมมากที่สุดคือ 7 รายเรื่อง จากเนื้อหาด้านมลพิษที่นำเสนอทั้ง
หมด 19 รายเรื่อง สำหรับเนื้อหาด้านมลพิษทางอากาศหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอเป็นอันดับ 2

2.10 การนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์ ช่วงเดือนกรกฎาคม 2540

จากการเปรียบเทียบประเภทเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมที่นำเสนอในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับในช่วงเดือนกรกฎาคม 2540 พบว่ามีการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น 82 รายเรื่อง ประเภทเนื้อหาที่นำเสนอมากที่สุด ได้แก่ มลพิษทางอากาศ 52 รายเรื่อง รองลงมาเป็นมลพิษทางน้ำ 12 รายเรื่อง ส่วนประเภทเนื้อหาด้านมลพิษจากเสียงไม่มีการนำเสนอ (ดังตารางที่ 2.10)

หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษทางอากาศมากที่สุดเช่นเดียวกัน หนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอ 23 รายเรื่อง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอ 14 รายเรื่อง และหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอ 15 รายเรื่อง (ดังตารางที่ 2.10)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษทางอากาศในช่วงเดือนกรกฎาคม 2540

“หลักฐานมัด รง.มาบตาพุดพ่นพิษฆ่าผ่อนส่ง น.ร.-ครู”

(มติชน, 10 ก.ค.40, หน้า 1)

“จีโรงงานปล่อยมลพิษเร่งแก้ไขด่วน”

(เดลินิวส์, 13 ก.ค.40, หน้า 17)

“ชาวมาบตาพุดจี กนอ.แก้มลพิษ”

(ผู้จัดการรายวัน, 30 ก.ค.40, หน้า 8)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษทางน้ำในช่วงเดือนกรกฎาคม 2540

“ไวโรงงานฝักทิ้งน้ำเสียลงคลอง”

(เดลินิวส์, 29 ก.ค.40, หน้า 1)

ตารางที่ 2.10 แสดงการเปรียบเทียบการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์
รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2540

หนังสือพิมพ์ ประเภทของเนื้อหา	มติชน (น.ส.พ.คุณภาพ) (รายเรื่อง)	เดลินิวส์ (น.ส.พ.ประชานิยม) (รายเรื่อง)	ผู้จัดการรายวัน (น.ส.พ.ธุรกิจ) (รายเรื่อง)	รวม (รายเรื่อง)
1. มลพิษทางน้ำ	3	3	6	12
2. มลพิษทางอากาศ	23	14	15	52
3. มลพิษจากเสียง	-	-	-	-
4. มลพิษจากสารอันตราย	4	1	1	6
5. มลพิษจากมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	3	5	1	9
6. มลพิษจากของเสียอันตราย	-	1	-	1
7. มลพิษโดยรวม	1	1	-	2
รวม	34	25	23	82

จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2540 หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย
ทั้ง 3 ชื่อฉบับ นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น 82 รายเรื่อง ประเภทของเนื้อหา
ด้านมลพิษที่นำเสนอมากที่สุดได้แก่ มลพิษทางอากาศคือ 52 รายเรื่อง โดยหนังสือพิมพ์
ภาษาไทยรายวันทั้ง 3 ชื่อฉบับ นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษทางอากาศมากที่สุดเช่นเดียวกัน
คือหนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอ 23 รายเรื่อง จากเนื้อหาด้านมลพิษที่นำเสนอทั้งหมด 34
รายเรื่อง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอ 14 รายเรื่อง จากเนื้อหาทั้งหมด 25 รายเรื่อง
และหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอ 15 รายเรื่อง จากเนื้อหาด้านมลพิษที่
นำเสนอทั้งหมด 23 รายเรื่อง การนำเสนอเนื้อหามลพิษประเภทอื่นมีน้อยมากเมื่อ
เทียบกับการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษทางอากาศ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วง
เวลาดังกล่าวที่เกิดปัญหาหลักถิ่นเหม็นจากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

2.11 การนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์ ช่วงเดือนสิงหาคม 2540

จากการเปรียบเทียบประเภทเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมที่นำเสนอในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับในช่วงเดือนสิงหาคม 2540 พบว่ามีการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น 80 รายเรื่อง ประเภทเนื้อหาที่นำเสนอมากที่สุด ได้แก่ มลพิษทางอากาศ 28 รายเรื่อง รองลงมาเป็นมลพิษทางน้ำ 23 รายเรื่อง ส่วนประเภทเนื้อหาด้านมลพิษจากของเสียอันตรายมีการนำเสนอที่น้อยที่สุด เพียง 2 รายเรื่อง เท่านั้น ทั้งนี้หนังสือพิมพ์มติชนและหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษทางอากาศมากที่สุดเช่นเดียวกัน โดยหนังสือพิมพ์มติชนและหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอ 11 รายเรื่องเท่ากัน ส่วนหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมากที่สุดคือ 20 รายเรื่อง (ดังตารางที่ 2.11)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษทางอากาศในช่วงเดือนสิงหาคม 2540

“เตรียมออกกฎหมายมลพิษห้ามติดเครื่องรถทิ้งไว้”

(เดลินิวส์, 29 ส.ค.40, หน้า 28)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษทางน้ำในช่วงเดือนสิงหาคม 2540

“สวล.ตอ.ยื่นยันทะเลพัทยาไม่อันตราย”

(ผู้จัดการรายวัน, 30 ส.ค.40, หน้า 6)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในช่วงเดือนสิงหาคม 2540

“เชียงใหม่ได้ 814 ล้านจัดซื้อที่ดินกำจัดขยะ จัดซื้อที่ดินกำจัดขยะหลังทุกฝ่ายเห็นชอบ”

(ผู้จัดการรายวัน, 29 ส.ค.40, หน้า 9)

ตารางที่ 2.11 แสดงการเปรียบเทียบการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์
รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2540

หนังสือพิมพ์ ประเภทของเนื้อหา	มติชน (น.ส.พ.คุณภาพ) (รายเรื่อง)	เดลินิวส์ (น.ส.พ.ประชานิยม) (รายเรื่อง)	ผู้จัดการรายวัน (น.ส.พ.ธุรกิจ) (รายเรื่อง)	รวม (รายเรื่อง)
1. มลพิษทางน้ำ	10	8	5	23
2. มลพิษทางอากาศ	11	11	6	28
3. มลพิษจากเสียง	2	1	1	4
4. มลพิษจากสารอันตราย	1	2	-	3
5. มลพิษจากมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	-	5	8	13
6. มลพิษจากของเสียอันตราย	1	1	-	2
7. มลพิษโดยรวม	5	2	-	7
รวม	30	30	20	80

จากการวิเคราะห์ สรุปได้ว่า ในช่วงเดือนสิงหาคม 2540 หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย
ทั้ง 3 ชื่อฉบับ นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น 80 รายเรื่อง ประเภทเนื้อหาที่นำเสนอ
มากที่สุดได้แก่ มลพิษทางอากาศ 28 รายเรื่อง หนังสือพิมพ์มติชนและหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอ
เนื้อหาด้านมลพิษทางอากาศมากที่สุดคือ 11 รายเรื่องเท่ากัน รองลงมาเป็นมลพิษทางน้ำเช่นเดียวกัน
โดยหนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอ 10 รายเรื่อง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอ 8 รายเรื่อง ในขณะที่หนังสือ
พิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอเนื้อหาด้านมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมากที่สุด ส่วนเนื้อหาด้านมลพิษทางอากาศ
นำเสนอเป็นอันดับรองลงมาก็คือ 6 รายเรื่อง

2.12 การนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์ ช่วงเดือนกันยายน 2540

จากการเปรียบเทียบประเภทเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมที่นำเสนอในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับในช่วงเดือนกันยายน 2540 พบว่ามีกรนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น 104 รายเรื่อง ประเภทเนื้อหาที่นำเสนอมากที่สุด ได้แก่ มลพิษทางอากาศ 64 รายเรื่อง รองลงมาเป็นมลพิษทางน้ำ 23 รายเรื่อง ส่วนประเภทเนื้อหาด้านมลพิษจากเสียงไม่มีการนำเสนอ (ดังตารางที่ 2.12)

หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษทางอากาศมากที่สุดเช่นเดียวกัน หนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอ 25 รายเรื่อง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอ 22 รายเรื่อง และหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอ 18 รายเรื่อง รองลงมาเป็นมลพิษทางน้ำ หนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอ 10 รายเรื่อง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอ 7 รายเรื่อง และหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอ 6 รายเรื่อง ส่วนเนื้อหาด้านมลพิษจากเสียงไม่มีการนำเสนอในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ (ดังตารางที่ 2.12)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษทางอากาศในช่วงเดือนกันยายน 2540

“ส่งหน้ากาก 2 หมั่นชุดเตรียมป้องกันพิษให้คนจังหวัดภูเก็ต”

(เดลินิวส์, 26 ก.ย.40, หน้า 1)

“ปิดสนามบินตรง ควันพิษอินโดคลั่ง”

(มติชน, 26 ก.ย.40, หน้า 1)

“ควันอินโดฯ ยังพ่นพิษทั่วใต้”

(ผู้จัดการรายวัน, 26 ก.ย.40, หน้า 4)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษทางน้ำในช่วงเดือนกันยายน 2540

“เทศบาลนครพนมไล่กออกเคลียร์ชาวบ้านสำเร็จลุยค่อบ่อบำบัดน้ำเสีย”

(มติชน, 5 ก.ย.40, หน้า 20)

ตารางที่ 2.12 แสดงการเปรียบเทียบการนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์
รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ ในช่วงเดือนกันยายน 2540

หนังสือพิมพ์ ประเภทของเนื้อหา	มติชน (น.ส.พ.คุณภาพ) (รายเรื่อง)	เดลินิวส์ (น.ส.พ.ประชาชนิยม) (รายเรื่อง)	ผู้จัดการรายวัน (น.ส.พ.ธุรกิจ) (รายเรื่อง)	รวม (รายเรื่อง)
1. มลพิษทางน้ำ	10	7	6	23
2. มลพิษทางอากาศ	25	22	18	64
3. มลพิษจากเสียง	-	-	-	-
4. มลพิษจากสารอันตราย	2	2	-	4
5. มลพิษจากมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	2	2	2	6
6. มลพิษจากของเสียอันตราย	1	-	-	1
7. มลพิษโดยรวม	4	-	1	5
รวม	44	33	27	104

จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ในช่วงเดือนกันยายน 2540 หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น 104 รายเรื่อง ประเภทเนื้อหาด้านมลพิษทางอากาศมีการนำเสนอมากที่สุดถึง 64 รายเรื่อง เกินครึ่งหนึ่งของเนื้อหาที่นำเสนอทั้งหมด และหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันทั้ง 3 ชื่อฉบับ ก็ได้นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษทางอากาศมากที่สุดเช่นเดียวกัน โดยหนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอ 25 รายเรื่อง จากเนื้อหาด้านมลพิษที่นำเสนอทั้งหมด 44 รายเรื่อง สำหรับ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอ 22 รายเรื่อง จากเนื้อหาด้านมลพิษทั้งหมด 33 รายเรื่อง และหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอ 18 รายเรื่อง จากเนื้อหาด้านมลพิษทั้งหมด 27 รายเรื่อง ซึ่งหนังสือพิมพ์นำเสนอ สอดคล้องกันทั้ง 3 ชื่อฉบับ และนำเสนอมากกว่าเนื้อหามลพิษด้านอื่นๆ อย่างมาก จากการศึกษาพบว่า สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงดังกล่าวที่เกิดเหตุการณ์ภาคใต้ของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากควันพิษที่เกิดจากไฟไหม้ป่าที่ประเทศอินโดนีเซีย หนังสือพิมพ์ให้ความสำคัญในการนำเสนอมาก โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์มติชนมีการนำเสนอในรูปแบบของบทบรรณาธิการด้วย เช่น ปัญหาหมอกควันในมาเลเซีย (20 ก.ย.40, หน้า 2)

3. รูปแบบในการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมของหนังสือพิมพ์

จากการศึกษารูปแบบในการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับพบว่า รูปแบบที่นำเสนอมากที่สุดได้แก่ ข่าว รวมทั้งสิ้น 794 รายเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 73.93 รองลงมาได้แก่ รูปแบบของบทความ 275 รายเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 25.61 และรูปแบบที่หนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ชื่อฉบับนำเสนอน้อยที่สุดได้แก่ รูปแบบของบทบรรณาธิการนำเสนอรวมทั้งสิ้น 5 รายเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.46 (ดังตารางที่ 3)

หนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของข่าวมากที่สุด 325 รายเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 75.13 รองลงมาเป็นบทความ 98 รายเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 22.90 และเสนอในรูปแบบของบทบรรณาธิการเพียง 5 รายเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.17 เท่านั้น

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของข่าวมากกว่ารูปแบบอื่นคือ 212 รายเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 63.85 และนำเสนอในรูปแบบบทความ 120 รายเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 36.15 ส่วนรูปแบบของบทบรรณาธิการไม่มีการนำเสนอเลย

สำหรับหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันไม่มีการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของบทบรรณาธิการ ส่วนรูปแบบที่นำเสนอมากที่สุดได้แก่ข่าว 257 รายเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 73.93 และนำเสนอในรูปแบบของบทความ 57 รายเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 18.15

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในรูปแบบข่าว
 “กร ปากแข็งไม่พบพิษมาบตาพุด ผู้ว่า กนอ.ยัน รง.ได้มาตรฐานโลก”
 (มติชน, 11 ก.ค.40,หน้า 1)

“ทะเลพิทหายวิกฤต น้ำเน่าปลาตาย”
 (เดลินิวส์, 28 ส.ค.40,หน้า 14)

“หวั่นมลพิษทางน้ำ อีสานล่างถูกคุกคาม”
 (ผู้จัดการรายวัน, 11 ก.พ.40,หน้า 4)

ตัวอย่าง การนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในรูปแบบบทบรรณาธิการ
 “ปัญหาหมอกควันในมาเลเซีย”
 (มติชน, 20 ก.ย.40,หน้า 2)

ตัวอย่าง การนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในรูปแบบบทความ
 “ถนนปลอดควันดำทุกคนต้องมีส่วนร่วม”
 (มติชน, 7 ส.ค.40,หน้า 7)

“ISO 14000 ไม่สนใจไม่ได้แล้ว”
 (เดลินิวส์, 27 เม.ย.40,หน้า 28)

“อีก 2 เดือนขยะล้นเมืองเชียงใหม่”
 (ผู้จัดการรายวัน, 27 พ.ค.40,หน้า 4)

ตารางที่ 3 แสดงการจำแนกรูปแบบในการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์รายวัน
ภาษาไทย ทั้ง 3 ชื่อฉบับ ระหว่างเดือนตุลาคม 2539 - กันยายน 2540

หนังสือพิมพ์ รูปแบบ	มติชน (น.ส.พ.คุณภาพ)		เดลินิวส์ (น.ส.พ.ประชานิยม)		ผู้จัดการรายวัน (น.ส.พ.ธุรกิจ)		รวม	
	รายเรื่อง	ร้อยละ	รายเรื่อง	ร้อยละ	รายเรื่อง	ร้อยละ	รายเรื่อง	ร้อยละ
1. ข่าว	325	75.13	212	63.85	257	81.85	794	73.93
2. บทบรรณาธิการ	5	1.17	-	-	-	-	5	0.46
3. บทความ	98	22.90	120	36.15	57	18.15	275	25.61
รวม	428	100.00	332	100.00	314	100.00	1,074	100.00

จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ นำเสนอเนื้อหา
ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของข่าวมากที่สุด โดยหนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอมากที่สุด รองลงมา
ได้แก่ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอในรูปแบบข่าวน้อยกว่าฉบับอื่น แต่
มีการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของบทความมากที่สุด ทั้งนี้ หน้าสิ่งแวดล้อมของ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์มีคอลัมน์ประจำเพื่อนำเสนอเนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คอลัมน์สรรหามาฝาก
มองรอบตัว และโรคสิ่งแวดล้อม สำหรับรูปแบบของบทบรรณาธิการมีการนำเสนอเพียง 5 รายเรื่อง ซึ่ง
เป็นการนำเสนอของหนังสือพิมพ์มติชนทั้งหมด

ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 3 ชื่อฉบับ ระหว่างเดือนตุลาคม 2539 - กันยายน 2540

รูปแบบ	เดือน/ปี (รายเรื่อง)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
		39	39	39	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
น.ส.พ.มติชน (น.ส.พ.คุณภาพ)														
1.ข่าว		6	38	18	39	30	35	29	29	14	27	22	38	325
2.บทบรรณาธิการ		-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	3	5
3.บทความ		1	11	7	18	12	9	6	13	3	7	8	3	98
รวม		7	49	25	57	42	46	35	42	17	34	30	44	428
น.ส.พ.เดลินิวส์ (น.ส.พ.ประชาชนิยม)														
1. ข่าว		7	21	7	21	20	18	20	20	20	15	20	23	212
2. บทบรรณาธิการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. บทความ		2	16	11	17	4	11	11	9	9	10	10	10	120
รวม		9	37	18	37	25	29	31	29	29	25	30	33	332
น.ส.พ.ผู้จัดการรายวัน (น.ส.พ.ธุรกิจ)														
1.ข่าว		19	23	20	36	19	28	12	20	18	23	17	22	257
2.บทบรรณาธิการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.บทความ		8	9	4	7	5	4	4	7	1	-	3	5	57
รวม		27	32	24	43	24	32	16	27	19	23	20	27	314
รวมทั้งสิ้น		43	118	67	137	91	107	82	98	65	82	80	104	10,74

จากตารางที่ 3.1 เมื่อแยกศึกษาเป็นรายเดือนพบว่า หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของข่าวทุกเดือน รวมทั้งสิ้น 794 รายเรื่อง บทบรรณาธิการมีนำเสนอในหนังสือพิมพ์มติชนเพียงฉบับเดียว 5 รายเรื่อง โดยนำเสนอในเดือนมีนาคม 2540 จำนวน 2 รายเรื่อง และเดือนกันยายน 2540 จำนวน 3 รายเรื่อง เช่น เรื่องปัญหาหมอกควันในมาเลเซีย (20 ก.ย.40,หน้า 2) ส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวส์และหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันไม่มีการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในรูปแบบบทบรรณาธิการ สำหรับรูปแบบบทความหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับนำเสนอรวมทั้งสิ้น 275 รายเรื่อง ซึ่งนำเสนอในลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สกู๊ปข่าว คอลัมน์ต่างๆ เช่น คอลัมน์สรรหา-มาฝาก (น.ส.พ.เดลินิวส์) คอลัมน์ สนามความคิด (น.ส.พ.มติชน) คอลัมน์จดหมายจากผู้อ่าน เช่น สารพันปัญหาเมืองกรุง (น.ส.พ.เดลินิวส์) หรือการรายงานพิเศษ

ในช่วงเดือนตุลาคม 2539 หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ นำเสนอเนื้อหา ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของข่าวมากที่สุด รวมทั้งสิ้น 32 รายเรื่อง โดยหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอมากที่สุด คือ 19 รายเรื่อง รองลงมาได้แก่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 7 รายเรื่อง และ หนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอ 6 รายเรื่อง รูปแบบของบทความมีการนำเสนอในหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ชื่อฉบับ รวมทั้งสิ้น 11 รายเรื่อง โดยหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอมากที่สุดคือ 8 รายเรื่อง ส่วนรูปแบบของบทบรรณาธิการไม่มีการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวที่นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม

“เอาจริงรถควันดำปรับไม่มีข้อแม้”

(เดลินิวส์,1 ต.ค.39,หน้า 31)

ตัวอย่าง หัวเรื่องบทความที่นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม

“ถนนปลอดฝุ่น”

(ผู้จัดการรายวัน,1 ต.ค.39,หน้า 4)

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2539 หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของข่าวมากที่สุด รวมทั้งสิ้น 82 รายเรื่อง โดยหนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอมากที่สุด 38 รายเรื่อง หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอรองลงมา คือ 23 รายเรื่อง

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอน้อยที่สุด 21 รายเรื่อง และรูปแบบของบทความมีการนำเสนอในหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ชื่อฉบับ รวมทั้งสิ้น 35 รายเรื่อง โดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอมากที่สุดคือ 16 รายเรื่อง รองลงมาเป็นหนังสือพิมพ์มติชน 11 รายเรื่อง ส่วนรูปแบบของบทบรรณาธิการไม่มีการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ (ดังตารางที่ 3.1)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวที่นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม

“มหิตลุลยตรวจฝุ่นหน้าโรงเรียนมาแคร์”

(มติชน, 19 พ.ย.39, หน้า 6)

ตัวอย่าง หัวเรื่องบทความที่นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม

“โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทำเงินเพื่อ สवल.ที่ดีของชาวสุพรรณ”

(เดลินิวส์, 21 พ.ย.39, หน้า 32)

ในช่วงเดือนธันวาคม 2539 หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของข่าวมากที่สุด รวมทั้งสิ้น 45 รายเรื่อง โดยหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอมากที่สุด 20 รายเรื่อง หนังสือพิมพ์มติชน นำเสนอรองลงมา คือ 18 รายเรื่อง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอน้อยที่สุด 7 รายเรื่อง และรูปแบบของบทความมีการนำเสนอในหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ชื่อฉบับ รวมทั้งสิ้น 22 รายเรื่อง โดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอมากที่สุดคือ 11 รายเรื่อง รองลงมาเป็นหนังสือพิมพ์มติชน 7 รายเรื่อง ส่วนรูปแบบของบทบรรณาธิการไม่มีการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ (ดังตารางที่ 3.1)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวที่นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม

“จับ-ปรับแล้ว มั๊ง่ายทิ้งขยะ”

(มติชน, 11 ธ.ค.39, หน้า 1)

ตัวอย่าง หัวเรื่องบทความที่นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม

“สารฟอกขาว”

(คอลัมน์มองรอบตัว เดลินิวส์, 1 ธ.ค.39, หน้า 28)

ในช่วงเดือนมกราคม 2540 หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ นำเสนอเนื้อหา ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของข่าวมากที่สุด รวมทั้งสิ้น 96 รายเรื่อง โดยหนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอมากที่สุด 39 รายเรื่อง หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอรองลงมา คือ 36 รายเรื่อง ทางด้าน หนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอน้อยที่สุด 21 รายเรื่อง และรูปแบบของบทความมีการนำเสนอใน หนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ชื่อฉบับ รวมทั้งสิ้น 42 รายเรื่อง โดยหนังสือพิมพ์มติชน นำเสนอมากที่สุดคือ 18 รายเรื่อง รองลงมาเป็นหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 17 รายเรื่อง ส่วนรูปแบบของบทบรรณาธิการไม่มีการนำเสนอเนื้อหาด้วามลพิษสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวที่นำเสนอเนื้อหาด้วามลพิษสิ่งแวดล้อม

“ตั้งชุดไล่ล่าผู้ทิ้งขยะจากรถเมล์-ส่วนตัว กทม. โหม ปชส.จับ-ปรับทุบเขต 15 ม.ค.”

(มติชน, 7 ม.ค.40,หน้า 4)

ตัวอย่าง หัวเรื่องบทความที่นำเสนอเนื้อหาด้วามลพิษสิ่งแวดล้อม

“สร้างเตาเผาขยะแบบประหยัดธุรกิจนี้นำลงทุน”

(คอลัมน์ก่อร่าง สร้างตัว มติชน, 28 ม.ค.40,หน้า 32)

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2540 หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ นำเสนอ เนื้อหาด้วามลพิษสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของข่าวมากที่สุด รวมทั้งสิ้น 69 รายเรื่อง โดยหนังสือพิมพ์มติชน นำเสนอมากที่สุด 30 รายเรื่อง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ นำเสนอรองลงมา คือ 20 รายเรื่อง หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวันนำเสนอน้อยที่สุดคือ 19 รายเรื่อง ส่วนการนำเสนอเนื้อหาด้วามลพิษในรูปแบบของ บทความมีการนำเสนอในหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ชื่อฉบับ รวมทั้งสิ้น 21 รายเรื่อง โดยหนังสือพิมพ์มติชน นำเสนอมากที่สุดคือ 12 รายเรื่อง รองลงมาเป็นหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 5 รายเรื่อง ส่วนรูปแบบ ของบทบรรณาธิการไม่มีการนำเสนอเนื้อหาด้วามลพิษสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวที่นำเสนอเนื้อหาด้วามลพิษสิ่งแวดล้อม

“บุคลากรภาครัฐกวดขันใช้เทคโนโลยี สะอาด”

(มติชน,10 ก.พ.40.หน้า 40)

ตัวอย่าง บทความที่นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม

“ความกลัวที่กำลังคุกคาม”

(คอลัมน์เส้นทางสู่อุอนาคต ผู้จัดการรายวัน, 26 ก.พ. 40, หน้า 7)

ในช่วงเดือนมีนาคม 2540 หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ นำเสนอเนื้อหา ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของข่าวมากที่สุด รวมทั้งสิ้น 81 รายเรื่อง โดยหนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอมากที่สุด 35 รายเรื่อง หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอรองลงมา คือ 28 รายเรื่อง หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์นำเสนอน้อยที่สุด 18 รายเรื่อง และรูปแบบของบทความมีการนำเสนอในหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ชื่อฉบับ รวมทั้งสิ้น 24 รายเรื่อง โดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอมากที่สุดคือ 11 รายเรื่อง รองลงมา เป็นหนังสือพิมพ์มติชน 9 รายเรื่อง ส่วนรูปแบบของบทบรรณาธิการมีการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษ สิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์มติชน 2 รายเรื่อง

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวที่นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม

“แพร่ข่าวทั่วโลก กทม.เจอมลพิษอ่วม”

(มติชน, 20 มี.ค. 40, หน้า 4)

ตัวอย่าง หัวเรื่องบทความที่นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม

“อากาศพิษในที่ทำงาน”

(คอลัมน์สรรหามาฝาก เดลินิวส์, 23 มี.ค. 40, หน้า 28)

ตัวอย่าง บทบรรณาธิการที่นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม

“ภาระของ กทม.และรัฐบาล การบริโภคที่ปลอดภัยแห่งชาติ”

(มติชน, 15 มี.ค. 40, หน้า 2)

ในช่วงเดือนเมษายน 2540 หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ นำเสนอ เนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของข่าวมากที่สุด รวมทั้งสิ้น 61 รายเรื่อง โดยหนังสือพิมพ์ มติชนนำเสนอมากที่สุด 29 รายเรื่อง รองลงมา เป็นหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ นำเสนอ 20 รายเรื่อง ส่วน

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอน้อยที่สุด คือ 12 รายเรื่อง สำหรับรูปแบบของบทความมีการนำเสนอในหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ชื่อฉบับ รวมทั้งสิ้น 21 รายเรื่อง โดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอมากที่สุด คือ 11 รายเรื่อง รองลงมาเป็นหนังสือพิมพ์มติชน 6 รายเรื่อง ส่วนรูปแบบของบทบรรณาธิการไม่มีการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวที่นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม

“แจง กรม.วิกฤตเจ้าพระยาสกปรกเกินมาตรฐาน”

(มติชน, 2 เม.ย.40, หน้า 4)

ตัวอย่าง หัวเรื่องบทความที่นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม

“ทางออกรัฐจัดการกากอุตสาหกรรม”

(ผู้จัดการรายวัน, 15 เม.ย.40, หน้า 12)

ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2540 หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของข่าวมากที่สุด รวมทั้งสิ้น 69 รายเรื่อง โดยหนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอมากที่สุด 29 รายเรื่อง หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันและหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอเท่ากัน คือ 20 รายเรื่อง และรูปแบบของบทความมีการนำเสนอในหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ชื่อฉบับ รวมทั้งสิ้น 29 รายเรื่อง โดยหนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอมากที่สุดคือ 13 รายเรื่อง รองลงมาเป็นหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ นำเสนอ 9 รายเรื่อง ส่วนรูปแบบของบทบรรณาธิการ ไม่มีการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวที่นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม

“สั่งระงับสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียแพร่”

(มติชน, 28 พ.ค.40, หน้า 30)

ตัวอย่าง หัวเรื่องบทความที่นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม

“มัจจุราษซ่อนส่ง ฝุ่นพิษ-ขามหันภัยคุกคามคนไทย”

(สก็๊ป มติชน, 6 พ.ค.40, หน้า 1)

ในช่วงเดือนมิถุนายน 2540 หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของข่าวมากที่สุด รวมทั้งสิ้น 52 รายเรื่อง โดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอมากที่สุด 20 รายเรื่อง หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอรองลงมา คือ 18 รายเรื่อง หนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอน้อยที่สุด 14 รายเรื่อง และรูปแบบของบทความมีการนำเสนอในหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ชื่อฉบับ รวมทั้งสิ้น 13 รายเรื่อง โดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอมากที่สุดคือ 9 รายเรื่อง รองลงมาเป็นหนังสือพิมพ์มติชน 3 รายเรื่อง ส่วนรูปแบบของบทบรรณาธิการไม่มีการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวที่นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม

“กมธ.บุกมาบตาพุด พิสิกไม่มีกลิ่นเหม็น”

(มติชน, 28 มิ.ย.40 หน้า 1)

ตัวอย่าง หัวเรื่องบทความที่นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม

“พลิกแผนฟื้นฟูเมืองพัทยา”

(เดลินิวส์, 10 มิ.ย.40, หน้า 32)

ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2540 หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของข่าวมากที่สุด รวมทั้งสิ้น 65 รายเรื่อง โดยหนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอมากที่สุด 27 รายเรื่อง หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอรองลงมา คือ 23 รายเรื่อง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอน้อยที่สุด 15 รายเรื่อง และรูปแบบของบทความมีการนำเสนอในหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ชื่อฉบับ รวมทั้งสิ้น 17 รายเรื่อง โดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอมากที่สุดคือ 10 รายเรื่อง และหนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอ 7 รายเรื่อง สำหรับหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันไม่มีการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของบทความในเดือนกรกฎาคม 2540 ส่วนรูปแบบของบทบรรณาธิการไม่มีการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวที่นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม

“ทำโรงงานมาบตาพุดเดินเครื่องเต็มที่รับกร”

(มติชน, 1 ก.ค.40 หน้า 20)

ตัวอย่าง หัวเรื่องบทความที่นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม
“กฟภ.รณรงค์แยกขยะ”

(เดลินิวส์, 6 ก.ค.40, หน้า 28)

ในช่วงเดือนสิงหาคม 2540 หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของข่าวมากที่สุด รวมทั้งสิ้น 59 รายเรื่อง โดยหนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอมากที่สุด 22 รายเรื่อง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอรองลงมา คือ 20 รายเรื่อง ส่วนหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอน้อยที่สุดคือ 17 รายเรื่อง และรูปแบบของบทความมีการนำเสนอในหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ชื่อฉบับ รวมทั้งสิ้น 21 รายเรื่อง โดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอมากที่สุดคือ 10 รายเรื่อง รองลงมาเป็นหนังสือพิมพ์มติชน 8 รายเรื่อง ส่วนรูปแบบของบทบรรณาธิการไม่มีการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวที่นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม
“ทีพีไอยันระบบน้ำเสียได้มาตรฐาน”

(มติชน, 16 ส.ค.40, หน้า 1)

ตัวอย่าง หัวเรื่องบทความที่นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม
“ปัญหาภาวะมลพิษ”

(เดลินิวส์, 18 ส.ค.40 หน้า 25)

ในช่วงเดือนกันยายน 2540 หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของข่าวมากที่สุด รวมทั้งสิ้น 83 รายเรื่อง โดยหนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอมากที่สุด 38 รายเรื่อง หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์นำเสนอรองลงมา คือ 23 รายเรื่อง หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอที่น้อยที่สุด 22 รายเรื่อง และรูปแบบของบทความมีการนำเสนอในหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ชื่อฉบับ รวมทั้งสิ้น 18 รายเรื่อง โดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอมากที่สุดคือ 10 รายเรื่อง รองลงมาเป็นหนังสือพิมพ์ 5 รายเรื่อง ส่วนรูปแบบของบทบรรณาธิการมีการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์มติชน 3 รายเรื่อง

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวที่นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม

“ปิดสนามบินตรง ควันพิษอินโดคลั่ง”

(มติชน, 26 ก.ย.40 หน้า 1)

ตัวอย่าง บทความที่นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม

“วิเคราะห์คว้นไฟป่าอินโดนีเซีย”

(ผู้จัดการรายวัน, 27 ก.ย.40, หน้า 4)

จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2539 - เดือนกันยายน 2540 หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของข่าวมากที่สุดทุกเดือน รูปแบบของบทความมีการนำเสนอรองลงมา และรูปแบบของบทบรรณาธิการมีนำเสนอที่น้อยที่สุด โดยหนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอในรูปแบบของข่าวมากที่สุด รองลงมาได้แก่หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในรูปแบบข่าวน้อยกว่ามติชนและผู้จัดการรายวัน ในขณะที่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอในรูปแบบของบทความมากที่สุด และหนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอในรูปแบบของบทบรรณาธิการเพียงฉบับเดียว ซึ่งเรื่องที่น่าสนใจส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าในประเทศอินโดนีเซีย

4. ตำแหน่งหน้าในการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์

จากการศึกษา พบว่าหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าอื่นๆ ของหนังสือพิมพ์มากที่สุด คือ 71 รายเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 65.74 รองลงมาได้แก่ หน้าสิ่งแวดล้อม 297 รายเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 27.65 และนำเสนอในหน้าแรกน้อยที่สุด คือ 71 รายเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 6.61 (ดังตารางที่ 4)

หนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 68.22 เช่น หน้าเศรษฐกิจ หน้าภูมิภาค หน้า กทม.-แรงงาน นำเสนอในหน้าสิ่งแวดล้อมคิดเป็นร้อยละ 22.90 และนำเสนอในหน้าแรกน้อยที่สุดคือร้อยละ 8.88 (ดังตารางที่ 4)

ตัวอย่าง .พาดหัวข่าวการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าอื่นๆ

“แพร่ข่าวทั่วโลก กทม. เจอมลพิษอ่วม”

(หน้า กทม.-แรงงาน,20 มี.ค.40,หน้า 4)

สำหรับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอในหน้าอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 73.50 ของการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมทั้งหมด เช่น หน้าภูมิภาค หน้าเศรษฐกิจ หน้าการศึกษา นำเสนอในหน้าสิ่งแวดล้อมคิดเป็นร้อยละ 19.27 และนำเสนอน้อยที่สุดในหน้าแรกคิดเป็นร้อยละ 7.23 (ดังตารางที่ 4)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าอื่นๆ

“โรงงานปล่อยน้ำเสีย นอก.สั่งปิดทันที”

(หน้าภูมิภาค,14 มี.ค.40,หน้า 17)

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าอื่นๆ มากที่สุด เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์มติชน และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คิดเป็นร้อยละ 54.14 เช่น หน้าภูมิภาค รองลงมาเป็นหน้าสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 43 และนำเสนอในหน้าแรกน้อยที่สุดคือร้อยละ 2.86

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าอื่นๆ

“บ.กำจัดขยะเขอรั้งน้ำเชียงใหม่”

(หน้าภูมิภาค, 29 ก.ย.40,หน้า 8)

ตารางที่ 4 แสดงการจำแนกตำแหน่งหน้าในการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมของ
หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ ระหว่างเดือนตุลาคม 2539 - กันยายน 2540

หนังสือพิมพ์ ตำแหน่งหน้า	มติชน (น.ส.พ.คุณภาพ)		เดลินิวส์ (น.ส.พ.ประชานิยม)		ผู้จัดการรายวัน (น.ส.พ.ธุรกิจ)		รวม	
	รายเรื่อง	ร้อยละ	รายเรื่อง	ร้อยละ	รายเรื่อง	ร้อยละ	รายเรื่อง	ร้อยละ
1. หน้าแรก	38	8.88	24	7.23	9	2.86	71	6.61
2. หน้าสิ่งแวดล้อม	98	22.90	64	19.27	135	43.00	297	27.65
3. หน้าอื่นๆ	292	68.22	244	73.50	170	54.14	706	65.74
รวม	428	100.00	332	100.00	314	100.00	1,074	100.00

เมื่อแยกทำการศึกษาเป็นรายเดือนพบว่า หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าอื่นๆ และหน้าสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกเดือน ในขณะที่การนำเสนอในหน้าหนึ่งมีน้อยมาก เช่น ข่าวการประท้วงการสร้างสถานีจอตลอดไฟฟ้าหน้าโรงเรียนมาแตร์ (พ.ย.39) ข่าวคลื่นเหินจากโรงงานอุตสาหกรรมมาตาพุด (มิ.ย.40) ข่าวไฟไหม้ป่าที่ประเทศอินโดนีเซีย (ก.ย.40) บางเดือนไม่มีการนำเสนอเนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อมในหน้าหนึ่งเลย (ดังตารางที่ 4.1)

ในช่วงเดือนตุลาคม 2539 หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น 43 รายเรื่อง เป็นการนำเสนอในหน้าอื่นๆ มากที่สุด รวมทั้งสิ้น 32 รายเรื่อง นำเสนอในหน้าสิ่งแวดล้อมรองลงมา 10 รายเรื่อง และนำเสนอในหน้าหนึ่งน้อยที่สุด คือ 1 รายเรื่องเท่านั้น (ดังตารางที่ 4.1)

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าอื่นๆ มากที่สุด 20 รายเรื่อง ส่วนหนังสือพิมพ์มติชนและหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอเท่ากันคือ 6 รายเรื่อง หน้าสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอมากที่สุดคือ 6 รายเรื่อง รองลงมาเป็นหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 3 รายเรื่อง สำหรับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอเพียงฉบับเดียว 1 รายเรื่อง ได้แก่ ข่าวเรื่องผลกระทบของ ESB ต่ออินโดจีน (3 ต.ค.39)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าอื่นๆ

“ภูเก็ทหวั่นมลพิษเตาเผา”

(หน้าภูมิภาค ผู้จัดการรายวัน, 14 ต.ค.39, หน้า 13)

“เอาจริงรคควันดำปรับไม่มีข้อแม่”

(หน้า กทม. เดลินิวส์, 1 ต.ค.39, หน้า 31)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าสิ่งแวดล้อม

“การบินไทยลดมลภาวะทางเสียง”

(เดลินิวส์, 6 ต.ค.39, หน้า 28)

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2539 หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น 118 รายเรื่อง เป็นการนำเสนอในหน้าอื่นๆ มากที่สุดรวมทั้งสิ้น 88 รายเรื่อง นำเสนอในหน้าสิ่งแวดล้อมรองลงมา 22 รายเรื่อง และนำเสนอในหน้าหนึ่งน้อยที่สุด คือ 8 รายเรื่องเท่านั้น (ดังตารางที่ 4.1)

หนังสือพิมพ์มติชน นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าอื่นๆ มากที่สุด 36 รายเรื่อง รองลงมาได้แก่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอ 29 รายเรื่อง หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอ น้อยที่สุด 23 รายเรื่อง หน้าสิ่งแวดล้อมหนังสือพิมพ์มติชนและหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอมากที่สุด เท่ากันคือ 8 รายเรื่อง สำหรับหน้าหนึ่ง หนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอมากที่สุด 5 รายเรื่อง ส่วนหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอ 3 รายเรื่อง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ไม่มีการนำเสนอในหน้าหนึ่งเลย

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าหนึ่ง

“ดีเคย์บางลำพูพื้นที่สะอาดแห่งแรกในไทย”

(มติชน, 25 พ.ย.39)

“BTS เดินหน้าสถานีมาแคร์”

(ผู้จัดการรายวัน, 7 พ.ย.39)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าสิ่งแวดล้อม

“มลพิษเสียงใน กทม. จะเพิ่มอีก”

(ผู้จัดการรายวัน, 29 พ.ย.39, หน้า 12)

ในช่วงเดือนธันวาคม 2539 หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับนำเสนอเนื้อหา ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น 67 รายเรื่อง เป็นการนำเสนอในหน้าอื่นๆ มากที่สุด รวมทั้งสิ้น 49 รายเรื่อง นำเสนอในหน้าสิ่งแวดล้อมรองลงมา 16 รายเรื่อง และนำเสนอในหน้าหนึ่งน้อยที่สุด คือ 2 รายเรื่องเท่านั้น (ดังตารางที่ 4.1)

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอเนื้อหา ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าอื่นๆ มากที่สุด 19 รายเรื่อง ส่วนหนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอรองลงมาคือ 18 รายเรื่อง ในหน้าสิ่งแวดล้อมหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์นำเสนอมากที่สุดคือ 6 รายเรื่อง หนังสือพิมพ์มติชนและหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอเท่า กันคือ 5 รายเรื่อง สำหรับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอเพียงฉบับเดียวคือ 2 รายเรื่อง ได้แก่ ข่าว การต่อต้านสถานีรถไฟฟ้ายาง (9 ธ.ค.39) และเรื่องโครงการรณรงค์จับปรับผู้ทิ้งขยะ (11 ธ.ค.39)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าหนึ่ง

“จับปรับแล้วมกง่ายทิ้งขยะ”

(มติชน, 14 ธ.ค.39)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าสิ่งแวดล้อม

“ของขวัญปีใหม่ปลอดสารพิษ”

(เดลินิวส์, 22 ธ.ค.39, หน้า 28)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าอื่นๆ

“ศรีอุทองเร่งโรงขยะสงขลา”

(หน้าภูมิภาค ผู้จัดการรายวัน, 25 ธ.ค.39, หน้า 5)

ในช่วงเดือนมกราคม 2540 หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับนำเสนอเนื้อหา ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น 137 รายเรื่อง เป็นการนำเสนอในหน้าอื่นๆ มากที่สุด รวมทั้งสิ้น 91 รายเรื่อง นำเสนอในหน้าสิ่งแวดล้อมรองลงมา 37 รายเรื่อง และนำเสนอในหน้าหนึ่งน้อยที่สุด คือ 9 รายเรื่อง (ดังตารางที่ 4.1)

หนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าอื่นๆ มากที่สุด 44 รายเรื่อง ส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอรองลงมาคือ 27 รายเรื่อง หน้าสิ่งแวดล้อมหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอมากที่สุดคือ 20 รายเรื่อง รองลงมาเป็นหนังสือพิมพ์มติชน 11 รายเรื่อง สำหรับหน้าหนึ่ง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมมากที่สุดคือ 4 รายเรื่อง รองลงมา ได้แก่ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอ 3 รายเรื่อง ส่วนหนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอ 2 รายเรื่อง

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าหนึ่ง

“ชาวพนมสารคามฮือด้านโรงงานทิ้งขยะ หวั่นสารพิษตกค้าง”

(เดลินิวส์, 20 ม.ค.40)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าอื่นๆ

“คืนเชียงใหม่-ลำพูนวิกฤตมลพิษร้ายกว่า กทม. 3 เท่า”

(หน้าภูมิภาค ผู้จัดการรายวัน, 28 ม.ค.40, หน้า 4)

ตัวอย่าง บทความด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าสิ่งแวดล้อม

“สถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทยปีชวดทรงตัว ปีฉลู?”

(เดลินิวส์, 12 ม.ค.40, หน้า 28)

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2540 หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับนำเสนอเนื้อหา ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น 91 รายเรื่อง เป็นการนำเสนอในหน้าอื่นๆ มากที่สุด รวมทั้งสิ้น 64 รายเรื่อง นำเสนอในหน้าสิ่งแวดล้อมรองลงมา 25 รายเรื่อง และนำเสนอในหน้าหนึ่งน้อยที่สุด คือ 2 รายเรื่องเท่านั้น (ดังตารางที่ 4.1)

หนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าอื่นๆ มากที่สุด 33 รายเรื่อง รองลงมาเป็นหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอ 21 รายเรื่อง ในหน้าสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอมากที่สุดคือ 14 รายเรื่อง รองลงมาเป็นหนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอ 7 รายเรื่อง สำหรับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอเพียงฉบับเดียวเพียง 2 รายเรื่อง ได้แก่ ข่าวและสก็๊ปข่าว เรื่องกรีนพีซมาตั้งสาขาในประเทศไทย (2 และ 4 ก.พ.40)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าหนึ่ง
 “กรีนพีซยึดจุดตั้งสาขาในไทย..”

(มติชน, 2 ก.พ. 40)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวการนำเสนอเนื้อหาด้วามลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าอื่นๆ
 “ทำลายสิ่งแวดล้อม”

(หน้าเศรษฐกิจ เดลินิวส์, 1 ก.พ. 40, หน้า 9)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าสิ่งแวดล้อม

“นครฯยันท่าเรือ SSB ต้อง อ.ขอนแก่น รุกรัฐร่วมภาคีป้องกันคราบน้ำมัน”

(ผู้จัดการรายวัน, 11 ก.พ. 40, หน้า 4)

ในช่วงเดือนมีนาคม 2540 หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับนำเสนอเนื้อหา
 ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น 107 รายเรื่อง เป็นการนำเสนอในหน้าอื่นๆ มากที่สุด รวมทั้งสิ้น 56
 รายเรื่อง นำเสนอในหน้าสิ่งแวดล้อมรองลงมา 46 รายเรื่อง และนำเสนอในหน้าหนึ่งน้อยที่สุดคือ 5
 รายเรื่อง (ดังตารางที่ 4.1)

หนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอเนื้อหาด้วามลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าอื่นๆ มากที่สุด 28
 รายเรื่อง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอรองลงมาคือ 20 รายเรื่อง หน้าสิ่งแวดล้อมหนังสือพิมพ์
 ผู้จัดการรายวันนำเสนอมากที่สุดคือ 23 รายเรื่อง รองลงมาเป็นหนังสือพิมพ์มติชน 15 รายเรื่อง สำหรับ
 หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอมากที่สุด 3 รายเรื่อง ในขณะที่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์และหนังสือ
 พิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอเท่ากันคือ 1 รายเรื่อง (ดังตารางที่ 4.1)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าหนึ่ง

“น้ำมันดิบคร่า 200 ชีวิต สิงโตทะเล 3 พันร่อแร่”

(มติชน, 3 มี.ค. 40)

“พื้นที่ท่องเที่ยวใช้ธุรกิจโรงแรมรักษา สวล.”

(ผู้จัดการรายวัน, 27 มี.ค. 40)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าอื่นๆ

“อันดับ 1 ร้องเรียนปัญหาสิ่งแวดล้อม”

(หน้ากม. เดลินิวส์, 11 มี.ค.40,หน้า 32)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าสิ่งแวดล้อม

“เชียงใหม่แก้ข่าวขยะแม่ปิงเตรียมเก็บเงินบำบัดน้ำเสีย”

(ผู้จัดการรายวัน, 12 มี.ค.40,หน้า 4)

ในช่วงเดือนเมษายน 2540 หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับนำเสนอเนื้อหา ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น 82 รายเรื่อง เป็นการนำเสนอในหน้าอื่นๆ มากที่สุด รวมทั้งสิ้น 45 รายเรื่อง นำเสนอในหน้าสิ่งแวดล้อมรองลงมา 35 รายเรื่อง และนำเสนอในหน้าหนึ่งน้อยที่สุดคือ 2 รายเรื่องเท่านั้น (ดังตารางที่ 4.1)

หนังสือพิมพ์มติชนและหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าอื่นๆ มากที่สุด เท่ากันคือ 20 รายเรื่อง หน้าสิ่งแวดล้อมหนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอมากที่สุดคือ 14 รายเรื่อง สำหรับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มติชนและหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอเท่ากัน 1 รายเรื่อง ได้แก่ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันไม่มีการนำเสนอเนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อมในหน้าหนึ่งเลย

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าหนึ่ง

“ไวยโรงงานผักทิ้งน้ำเสียลงคลอง”

(เดลินิวส์,29 เม.ย.40,)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าสิ่งแวดล้อม

“เทศบาลเชียงใหม่เตรียมเอาผิด 52 รายทิ้งน้ำเสีย”

(ผู้จัดการรายวัน, 29 เม.ย.40,หน้า 4)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าอื่นๆ

“ข่าวสารเคมีอันตรายจากคลองเตย”

(เดลินิวส์, 29 เม.ย.40,หน้า 32)

ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2540 หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับนำเสนอเนื้อหา ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น 98 รายเรื่อง เป็นการนำเสนอในหน้าอื่นๆ มากที่สุด รวมทั้งสิ้น 48 รายเรื่อง นำเสนอในหน้าสิ่งแวดล้อมรองลงมา 46 รายเรื่อง และนำเสนอในหน้าหนึ่งน้อยที่สุด คือ 4 รายเรื่อง (ดังตารางที่ 4.1)

หนังสือพิมพ์มติชนและหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมใน หน้าอื่นๆ มากที่สุด เท่ากันคือ 23 รายเรื่อง หน้าสิ่งแวดล้อมหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอมากที่สุดคือ 25 รายเรื่อง รองลงมาเป็นหนังสือพิมพ์มติชน 16 รายเรื่อง สำหรับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มติชน นำเสนอ 3 รายเรื่อง เช่น เรื่องคราบน้ำมันเรือล่ม (7 พ.ค.40) หนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอ 1 รายเรื่อง ได้แก่ ข่าวเรื่องการพบเชื้อรา ฟอรัมาลินในอาหาร (3 พ.ค.40) สำหรับหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ไม่มีการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าหนึ่ง

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าอื่นๆ

“จีนบัญชีเชือด 100 โรงงานก่อมลพิษ”

(หน้าเศรษฐกิจ เดลินิวส์, 21 พ.ค.40, หน้า 9)

“เทศบาลนครพนมได้ 1.8 ล. เร่งมือสร้างโรงกำจัดขยะ”

(หน้า ภูมิภาค มติชน, 2 พ.ค.40, หน้า 30)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าสิ่งแวดล้อม

“ทุ่ม 2.7 หมื่นล. จัดการลุ่มน้ำอีสาน 20 ปี”

(ผู้จัดการรายวัน, 3 พ.ค.40, หน้า 4)

ในช่วงเดือนมิถุนายน 2540 หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับนำเสนอเนื้อหา ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น 65 รายเรื่อง เป็นการนำเสนอในหน้าอื่นๆ มากที่สุด รวมทั้งสิ้น 40 รายเรื่อง นำเสนอในหน้าสิ่งแวดล้อมรองลงมา 11 รายเรื่อง และนำเสนอในหน้าหนึ่งน้อยที่สุดคือ 14 รายเรื่อง (ดังตารางที่ 4.1)

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าอื่นๆ มากที่สุด 19 รายเรื่อง รองลงมาคือหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอ 12 รายเรื่อง ส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอมากที่สุดคือ 7 รายเรื่อง รองลงมาคือหนังสือพิมพ์มติชน 3 รายเรื่อง สำหรับหน้าหนึ่งนั้น หนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอมากที่สุดคือ 9 รายเรื่อง หนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอ 5 รายเรื่อง ส่วนหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันไม่มีการนำเสนอในหน้าหนึ่ง

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าหนึ่ง

“เร่งแก้ไขน้ำทำเงินเน่าเสีย”

(เดลินิวส์, 23 มิ.ย.40)

“โรงงานมาบตาพุดปฏิเสธปล่อยสารพิษ”

(มติชน, 27 มิ.ย.40)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าอื่นๆ

“คิดเครื่องตรวจอากาศ-น้ำเสียมาบตาพุด”

(หน้า ภูมิภาค มติชน, 30 มิ.ย.40, หน้า 18)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าสิ่งแวดล้อม

“โคราชกร้าวซื้อที่ดินสี่ควรรับขยะล้นเมือง”

(ผู้จัดการรายวัน, 20 มิ.ย.40, หน้า 4)

ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2540 หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับนำเสนอเนื้อหา ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น 82 รายเรื่อง เป็นการนำเสนอในหน้าอื่นๆ มากที่สุด รวมทั้งสิ้น 64 รายเรื่อง นำเสนอในหน้าสิ่งแวดล้อมรองลงมา 10 รายเรื่อง และนำเสนอในหน้าหนึ่งน้อยที่สุด คือ 8 รายเรื่อง (ดังตารางที่ 4.1)

หนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าอื่นๆ มากที่สุด 25 รายเรื่อง ส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอรองลงมาคือ 21 รายเรื่อง สำหรับหน้าสิ่งแวดล้อมนั้น

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอมากที่สุดคือ 5 รายเรื่อง รองลงมาเป็นหนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอ 3 รายเรื่อง สำหรับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอมากที่สุดคือ 6 รายเรื่อง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอ 2 รายเรื่อง ส่วนหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันไม่มีการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าหนึ่ง

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าหนึ่ง

“ตรวจ น.ร. 982 คน เชื้อมาบตาพุดหวั่นปอดไม่ทำงาน”

(มติชน,6 ก.ค.40)

“รอง ผกก.ย้ายโรฟักหนีมลพิษ”

(เดลินิวส์, 19 ก.ค.40)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าอื่นๆ

“พบแล้ว รง.ต้นตอพิษมาบตาพุด”

(หน้าภูมิภาค มติชน,2 ก.ค.40,หน้า 17)

“2 สัปดาห์ชี้ขาด รง.ปล่อยสารพิษมาบตาพุด”

(หน้า เศรษฐกิจ เดลินิวส์,15 ก.ค.40,หน้า 10)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าสิ่งแวดล้อม

“น้ำเสีย รง.หมิ่นรายไม่ได้บำบัด”

(ผู้จัดการรายวัน, 21 ก.ค.40,หน้า 4)

ในช่วงเดือนสิงหาคม 2540 หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับนำเสนอเนื้อหา ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น 80 รายเรื่อง เป็นการนำเสนอในหน้าอื่นๆ มากที่สุด รวมทั้งสิ้น 59 รายเรื่อง นำเสนอในหน้าสิ่งแวดล้อมรองลงมา 15 รายเรื่อง และนำเสนอในหน้าหนึ่งน้อยที่สุด คือ 6 รายเรื่องเท่านั้น (ดังตารางที่ 4.1)

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าอื่นๆ มากที่สุด 24 รายเรื่อง ส่วนหนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอรองลงมาคือ 21 รายเรื่อง หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอ 14 รายเรื่อง หน้าสิ่งแวดล้อมหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอมากที่สุดคือ 6 รายเรื่อง

รองลงมาเป็นหนังสือพิมพ์มติชน และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ นำเสนอ 5 และ 4 รายเรื่องตามลำดับ สำหรับการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอมากที่สุดคือ 4 รายเรื่อง เช่น ข่าวน้ำเสียจากโรงงานทีพีไอ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอ 2 รายเรื่อง ได้แก่ ข่าวเหตุการณ์คลื่นสารพิษจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ส่วนหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันไม่มีการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าหนึ่ง

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าอื่นๆ

“ยะลาทำแผนรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม”

(หน้าภูมิภาค มติชน, 21 ส.ค.40, หน้า 27)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าสิ่งแวดล้อม

“สวท.เร่งรณางสร้างกำแพงสูง 2 ม.ป้องกันมลพิษ “ฝุ่น-เสียงก่อสร้าง”

(ผู้จัดการรายวัน, 21 ส.ค.40, หน้า 4)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าหนึ่ง

“สังเวทอีกหนึ่งถูกมลพิษมาบตาพุด”

(เดลินิวส์, 6 ส.ค.40)

ในช่วงเดือนกันยายน 2540 หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับนำเสนอเนื้อหา ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น 104 รายเรื่อง เป็นการนำเสนอในหน้าอื่นๆ มากที่สุด รวมทั้งสิ้น 70 รายเรื่อง นำเสนอในหน้าสิ่งแวดล้อมรองลงมา 24 รายเรื่อง และนำเสนอในหน้าหนึ่งน้อยที่สุด คือ 10 รายเรื่อง

หนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าอื่นๆ มากที่สุด 29 รายเรื่อง ส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอรองลงมาคือ 22 รายเรื่อง หน้าสิ่งแวดล้อมหนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอมากที่สุดคือ 10 รายเรื่อง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์และหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอเท่ากันคือ 7 รายเรื่อง สำหรับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอมากที่สุดคือ 5 รายเรื่อง เช่น ข่าวหมอกควันจากอินโดนีเซียกระทบประเทศไทย (30 ก.ย.40) หนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอ 4 รายเรื่อง เช่น ข่าว

การให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยจากควันพิษที่ภาคใต้ (26 ก.ย.40) ส่วนหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอเพียง 1 รายเรื่อง ได้แก่ ข่าวควันพิษจากการเผาป่าประเทศอินโดนีเซียเข้าครอบคลุมภาคใต้ของไทย (27 ก.ย.40)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าหนึ่ง

“หมอกชวาทำ 9 จว.ป่วยพุ่ง 2 หมื่น เอลนิโน้ถล่มไทย 41 แล้งหนัก”

(มติชน,30 ก.ย.40)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าสิ่งแวดล้อม

“ลมเหนือช่วย กทม.สกัดควันพิษ”

(ผู้จัดการรายวัน, 30 ก.ย.40,หน้า 4)

ตัวอย่าง พาดหัวข่าวเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าอื่นๆ

“บริษัทกำจัดขยะเยอรมันรุกเชียงใหม่เสนอสร้างเตาเผาไฮเทค 1,500 ล้าน”

(หน้าภูมิภาค ผู้จัดการรายวัน, 29 ก.ย.40,หน้า 8)

ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบตำแหน่งหน้าในการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 3 ชื่อฉบับระหว่างเดือนตุลาคม 2539 - กันยายน 2540

ตำแหน่งหน้า เดือน/ปี (รายเรื่อง)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
	39	39	39	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
น.ส.พ.มติชน (น.ส.พ.คุณภาพ)													
1. หน้าหนึ่ง	-	5	2	2	2	3	1	3	5	6	4	5	38
2. หน้าสิ่งแวดล้อม	1	8	5	11	7	15	14	16	3	3	5	10	98
3. หน้าอื่นๆ	6	36	18	44	33	28	20	23	9	25	21	29	292
รวม	7	49	25	57	42	46	35	42	17	34	30	44	428
น.ส.พ.เดลินิวส์ (น.ส.พ.ประชาชนิยม)													
1. หน้าหนึ่ง	-	-	-	4	-	1	1	1	9	2	2	4	24
2. หน้าสิ่งแวดล้อม	3	8	6	6	4	8	10	5	1	2	4	7	64
3. หน้าอื่นๆ	6	29	12	27	21	20	20	23	19	21	24	22	244
รวม	9	37	18	37	25	29	31	29	29	25	30	33	332
น.ส.พ.ผู้จัดการรายวัน (น.ส.พ.ธุรกิจ)													
1. หน้าหนึ่ง	1	3	-	3	-	1	-	-	-	-	-	1	9
2. หน้าสิ่งแวดล้อม	6	6	5	20	14	23	11	25	7	5	6	7	135
3. หน้าอื่นๆ	20	23	19	20	10	8	5	2	12	18	14	19	170
รวม	27	32	24	43	24	32	16	27	19	23	20	27	314
รวมทั้งสิ้น	43	118	67	137	91	107	82	98	65	82	80	104	10,74

จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า การนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ ระหว่างเดือนตุลาคม 2539 - เดือนกันยายน 2540 มีการนำเสนอในหน้าสิ่งแวดล้อมและหน้าอื่นๆ ทุกเดือน ในขณะที่บางเดือนไม่มีการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าหนึ่ง ทั้งนี้หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าอื่นๆ มากที่สุด สำหรับการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนำเสนอมากกว่าอีกสองฉบับ เนื่องจากมีเนื้อที่ในหน้าสิ่งแวดล้อมครึ่งหน้ากระดาษเป็นประจำเกือบทุกวัน ในขณะที่หนังสือพิมพ์มติชนมีการกำหนดหน้าในการนำเสนอข่าวสิ่งแวดล้อมร่วมกับข่าวสาธารณสุข อาทิตย์ละ 3 วัน และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์มีหน้าสิ่งแวดล้อมอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง เท่านั้น ส่วนการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าหนึ่งมีการนำเสนอมากที่สุดในเดือนมิถุนายน 2540 คือ 14 รายเรื่อง โดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอมากที่สุด คือ 9 รายเรื่อง เช่น อนุมัติย้ายโรงเรียนหนีกลิ่นพิษ (29 มิ.ย.40) ส่วนหนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม 2540 และไม่มีการนำเสนอในหน้าหนึ่งตลอดเดือนตุลาคม 2539 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าหนึ่ง 24 รายเรื่อง นำเสนอมากที่สุดในช่วงเดือนมิถุนายน 2540 และไม่มีการนำเสนอในหน้าหนึ่งช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2539 และเดือนกุมภาพันธ์ 2540 ส่วนการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันมีการนำเสนอที่น้อยที่สุดเพียง 9 รายเรื่อง เป็นการนำเสนอในเดือนพฤศจิกายน 2539 และเดือนมกราคม 2540 มากที่สุดคือ 3 รายเรื่อง และนำเสนอเพียง 1 รายเรื่อง ในช่วงเดือนตุลาคม 2539 เดือนมีนาคม และเดือนกันยายน 2540 นอกนั้นในเดือนอื่นๆ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันไม่มีการนำเสนอในหน้าหนึ่ง

5. แหล่งที่มาของเนื้อหาข่าวสารด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์

จากการศึกษาพบว่าหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ชื่อฉบับนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมที่ได้จากแหล่งข่าวประจำมากที่สุด คือ 973 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 64.40 เช่น กรมควบคุมมลพิษ สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รองลงมาคือแหล่งข่าวพิเศษ 298 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 19.70 เช่น ชาวบ้าน โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และสิ่งตีพิมพ์ 181 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 12.00 เช่น รายงานการวิจัย นิตยสารต่างๆ แหล่งที่มาของเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมที่หนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ชื่อฉบับนำเสนอที่น้อยที่สุดคือแหล่งที่มาจากสำนักข่าว จำนวน 59 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.90 เช่น สำนักข่าวเอเอฟพี รอยเตอร์ (ดังตารางที่ 5)

หนังสือพิมพ์มติชน นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมจากแหล่งข่าวประจำมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.08 รองลงมาได้แก่แหล่งข่าวพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 19.80 อันดับสามเป็นแหล่งข่าวจากสิ่งตีพิมพ์ คือร้อยละ 8.85 และนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมจากสำนักข่าวน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 3.27 (ดังตารางที่ 5)

ตัวอย่าง ที่มาของเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมจากแหล่งข่าวประจำ

"...นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่กลุ่มควันจากภาคใต้..."

(พาดหัวข่าว ลมเหนือช่วย กทม.สกัดควันพิษได้,
20 ก.ย.40,หน้า 4)

ตัวอย่าง ที่มาของเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมจากแหล่งข่าวพิเศษ

"...ผู้ปกครองรายหนึ่งกล่าวว่าเกิดความกลัวว่าลูกหลานของตนจะได้รับสารพิษดังกล่าว..."

(พาดหัวข่าว ตรวจ น.ร.982 คน เขื่อนมาตาพุด
วันหยุดไม่ทำงาน,6 ก.ค.40,หน้า 1)

ตัวอย่าง ที่มาของเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมจากสิ่งตีพิมพ์

"...จัดให้มีการอบรมผู้ควบคุมการเผาสุพทั่วประเทศ เพื่อให้ทราบถึงความรู้ด้านการเกิดมลพิษในอากาศ..... : กรมควบคุมมลพิษ"

(รายงาน มลพิษจากเตาเผาสุพและการควบคุม,27 เม.ย.40,หน้า 4)

ตัวอย่าง ที่มาของเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมจากสำนักข่าว

"รอยเตอร์ เอเอฟพี และเอพี รายงานเมื่อวันที่ 7 พ.ย.ที่ผ่านมาว่า คีอ็อกเตอร์ูร์ูเม็น โบลค็็อฟ ที่ปรึกษาประจำสำนักงานอูดุนิยม..."

(พาดหัวข่าว "ยูเอ็นเตือนโลกอันตราย โอโซนถูกทำลายหนัก,
8 พ.ย.39, หน้า 4)

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ นำเสนอเนื้อหาด้ำนมลพิษสิ่งแวดล้อมที่มาจากแหล่งข้ำวประจำมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 59.63 อันดับสองได้แก่สิ่งตีพิมพ์คิดเป็นร้อยละ 20.83 อันดับสามได้แก่แหล่งข้ำวพิเศษคือร้อยละ 16.15 และนำเสนอเนื้อหาด้ำนมลพิษสิ่งแวดล้อมจากสำนักข้ำวน้อยที่สุดคือร้อยละ 3.38

ตัวอย่าง ที่มาของเนื้อหาด้ำนมลพิษสิ่งแวดล้อมจากแหล่งข้ำวประจำ

“นายพรชัย ธรรมธรรม รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า การตรวจสอบคุณภาพน้ำ.....”

(พาดหัวข้ำว เศษเจ้าพระยา,ท่าจีน,บางปะกงน้ำสุดโทรม

ตัวอย่าง ที่มาของเนื้อหาด้ำนมลพิษสิ่งแวดล้อมจากแหล่งข้ำวพิเศษ

“...นายยุทธนา ภูซงค์ แกนนำคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านเข้าพบกับนายประพัฒน์พงษ์ บำเพ็ญสิทธิ์ ผวจ.ระยอง พร้อมยื่นข้อเสนอ....”

(พาดหัวข้ำว ชาวบ้านสุดทนมลพิษ ประท้วงเผาหุ่น ผวจ.,

9 ส.ค.40,หน้า 1)

ตัวอย่าง ที่มาของเนื้อหาด้ำนมลพิษสิ่งแวดล้อมจากสำนักข้ำว

“...สำนักข้ำวต่างประเทศ (เอพี เอเอฟพี และรอยเตอร์) รายงานเมื่อวันที่ 25 ก.ย.แจ้งความคืบหน้าของภัยธรรมชาติ...”

(พาดหัวข้ำว ส่งน้ำกาก 2 หมื่นชุด เตรียมป้อมอกพิษให้

คนจังหวัดภูเก็ต,26 ก.ย.40,หน้า 1)

ตัวอย่าง ที่มาของเนื้อหาด้ำนมลพิษสิ่งแวดล้อมจากสิ่งตีพิมพ์

“สุเทพ ธีรศาสตร์ จากฝ่ายธุรกิจและสิ่งแวดล้อม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวไว้ในบทความเรื่อง ความสำคัญของ 14001 การจัดการระบบสิ่งแวดล้อมภาคธุรกิจไทย ตอนหนึ่งว่า....”

(บทความ ISO 14001 ไม่สนใจไม่ได้แล้ว,27 เม.ย.40,หน้า 28)

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน นำเสนอเนื้อหาด้ำนมลพิษสิ่งแวดล้อมที่มาจากแหล่งข้ำวประจำมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 63.56 ของแหล่งที่มาทั้งหมด รองลงมาเป็นแหล่งข้ำวพิเศษ และสิ่งตีพิมพ์คิดเป็นร้อยละ 22.29 และ 9.11 ตามลำดับ และสำนักข้ำวเป็นแหล่งที่มาของเนื้อหาที่นำเสนอน้อยที่สุดในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันคือร้อยละ 5.04

ตัวอย่าง ที่มาของเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมจากแหล่งข่าวประจำ

“...นางทัศนีย์ สุจริตวงศานนท์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงโครงการถมทะเลระยะที่ 2”

(พาดหัวข่าว สผ.รับแผนถมทะเลมาบตาพุดระยะที่ 2,
25 ม.ค.40 ,หน้า 4)

ตัวอย่าง ที่มาของเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมจากแหล่งข่าวพิเศษ

“...นายสะอาด แสงอรุณ ตัวแทนชาวบ้านหมู่บ้านตากวน เทศบาลตำบลมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เปิดเผยว่าปัจจุบันนี้ ชาวบ้านกำลังเดือดร้อนมาก....”

(พาดหัวข่าว สผ.รับแผนถมทะเลมาบตาพุดระยะที่ 2,
25 ม.ค.40 ,หน้า 4)

ตัวอย่าง ที่มาของเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมจากสำนักข่าว

"จาร์กาดา รอยเตอร์ : ปัญหาหมอกควันที่กระจายปกคลุม....."

(พาดหัวข่าว ซื่ออาเซียนเผชิญหมอกควันแสงเคมี,
18 ก.ย.40,หน้า 5)

ตัวอย่าง ที่มาของเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมจากสิ่งตีพิมพ์

“....ออกประกาศเชิญชวนประชาชนเสนอที่ดินใช้เป็นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยถาวร...”

(รายงาน อีก 2 เดือนขยะล้นเมืองเชียงใหม่,27พ.ค.40,หน้า 4)

ตารางที่ 5 แสดงการจำแนกแหล่งที่มาของเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ ระหว่างเดือนตุลาคม 2539 - กันยายน 2540

หนังสือพิมพ์ แหล่งที่มา	มติชน (น.ส.พ.คุณภาพ)		เดลินิวส์ (น.ส.พ.ประชานิยม)		ผู้จัดการรายวัน (น.ส.พ.ธุรกิจ)		รวม	
	ครั้ง	ร้อยละ	ครั้ง	ร้อยละ	ครั้ง	ร้อยละ	ครั้ง	ร้อยละ
1. แหล่งข่าวประจำ	416	68.08	229	59.63	328	63.56	973	64.40
2. แหล่งข่าวพิเศษ	121	19.80	62	16.15	115	22.29	298	19.70
3. สำนักข่าว	20	3.27	13	3.38	26	5.04	59	3.90
4. สิ่งตีพิมพ์	54	8.85	80	20.83	47	9.11	181	12.00
รวม	611	100.00	384	100.00	516	100.00	1,511	100.00

จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ นำเสนอเนื้อหา ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมที่มาจากแหล่งข่าวประจำมากที่สุด โดยหนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอมากที่สุด ส่วนหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันมีการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมที่มาจากแหล่งข่าวพิเศษและสำนักข่าวมากกว่าฉบับอื่น ในขณะที่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมจากสิ่งตีพิมพ์มากกว่าหนังสือพิมพ์มติชนและหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ซึ่งส่วนใหญ่จะนำมาเสนอในรูปแบบของบทความ

การทดสอบสมมติฐาน

จากการทดสอบสมมติฐาน ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกสองทาง (Two-Way Analysis of Variance) เพื่อทดสอบความแปรปรวนระหว่างหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ประเภท ได้แก่หนังสือพิมพ์รายวันประเภทคุณภาพ ประเภทประชานิยม และหนังสือพิมพ์รายวันทางธุรกิจ ในเรื่องของปริมาณความถี่ในการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม ทั้งในประเภทของเนื้อหา

รูปแบบที่นำเสนอ ตำแหน่งหน้าและแหล่งที่มาของเนื้อหาที่นำเสนอ พบว่าหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ทั้ง 3 ประเภท มีปริมาณความถี่ในการนำเสนอแตกต่างกันในประเภทของเนื้อหาที่นำเสนอ และแหล่งที่มาของเนื้อหาที่นำเสนอ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนรูปแบบและตำแหน่งหน้าที่หนังสือพิมพ์รายวันทั้ง 3 ฉบับนำเสนอไม่แตกต่างกัน

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า หนังสือพิมพ์รายวันแต่ละประเภทมีปริมาณความถี่ในการนำเสนอ เนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันในประเภทเนื้อหาและแหล่งที่มาของเนื้อหาที่นำเสนอ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ แต่รูปแบบและตำแหน่งหน้าที่หนังสือพิมพ์รายวันแต่ละประเภทนำเสนอไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน

ตอนที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการนำเสนอเนื้อหาด้วามลพิษสิ่งแวดล้อมของหนังสือพิมพ์

ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานไว้ดังนี้ “ปัจจัยภายในองค์กรเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้กระบวนการเลือกสรร การกำหนดประเภทเนื้อหา รูปแบบ และตำแหน่งหน้าในการนำเสนอเนื้อหาด้วามลพิษสิ่งแวดล้อมของหนังสือพิมพ์แตกต่างกัน”

ในตอนท่ี 2 ได้ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกบรรณาธิการข่าว หัวหน้าข่าวและผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ 3 ชื่อฉบับ จำนวน 6 คน ได้แก่

1. นายภัทระ คำพิทักษ์ หัวหน้าข่าวสิ่งแวดล้อมหนังสือพิมพ์มติชน ประสบการณ์ในการทำงานหนังสือพิมพ์ 11 ปี
2. นายโยธิน เพชรล่อเหลียน ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ดูแลรับผิดชอบงานข่าวด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่า 25 ปี
3. นายสมเกียรติ จันทรสีมา ผู้ช่วยบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน มีประสบการณ์ในการรับผิดชอบข่าวสิ่งแวดล้อมประมาณ 2 ปี
4. นางสาวชุติมา นุ่นมัน ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชน ประสบการณ์ทำงานผู้สื่อข่าว

5. นางสาวสุกัญญา สังฆธรรม ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประสบการณ์ทำงานเป็นผู้สื่อข่าว ประมาณ 3 ปี

6. นางสาวอำพร เอื้อเพื่อพันธ์ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ประสบการณ์ทำงานเป็นผู้สื่อข่าว ประมาณ 3 ปี

ผลการสัมภาษณ์ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการเลือกสรร การกำหนดประเภทเนื้อหา รูปแบบ ตำแหน่งหน้า และแหล่งที่มาของเนื้อหา ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม สามารถสรุปเป็นประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้

1. นโยบายในการนำเสนอเนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อมของหนังสือพิมพ์

หนังสือพิมพ์มติชน

นายภัทร คำพิทักษ์ กล่าวถึงนโยบายในการนำเสนอเนื้อหาสิ่งแวดล้อมของหนังสือพิมพ์มติชนว่า หนังสือพิมพ์มติชนให้ความสำคัญกับการนำเสนอเนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อมมาก โดยจะเน้นเนื้อหาที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการเมือง เช่น การกำหนดนโยบายต่างๆ การดำเนินโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กำหนดให้มีหน้าเฉพาะรวมอยู่กับหน้าสาธารณสุขและมีกลุ่มงานเฉพาะดูแลรับผิดชอบ ได้แก่ โต๊ะข่าวสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข ซึ่งจะรวมไปถึงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย โดยมีเนื้อที่ครึ่งหน้ากระดาษของหนังสือพิมพ์ และถึงแม้ว่าจะประสบปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจ ทำให้ต้องลดหน้ากระดาษลงแต่ก็ยังให้ความสำคัญกับการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม โดยมีการสลับหน้ากับหน้าชุมชนเมือง

ภายใน 1 อาทิตย์จะมีการนำเสนอข่าวสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขเป็นหลักประมาณ 3 วัน ส่วนวันอื่นๆ สามารถส่งข่าวไปนำเสนอรวมกับหน้าชุมชนเมืองได้ และสำหรับวันเสาร์หนังสือพิมพ์มติชนจะมีการจัดทำรายงานพิเศษ หรือสคู๊ป เรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใหญ่ 1 เรื่อง ประจำทุกอาทิตย์ และหลังจากช่วงเอนทรานซ์ผ่านไปจะถอดหน้าเอนทรานซ์ออกแล้วนำหน้าเฉพาะสำหรับเรื่องสิ่งแวดล้อมมานำเสนอเป็นประจำทุกวัน

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

นายโยธิน เพชรหล่อเหลียน ได้กล่าวถึงนโยบายในการนำเสนอเนื้อหาด้วามลพิษสิ่งแวดล้อมของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ว่า หนังสือพิมพ์เดลินิวส์มีการกำหนดหน้าข่าวสิ่งแวดล้อมไว้อาทิตย์ละหนึ่งหรือสองครั้ง นโยบายในการนำเสนอเนื้อหาด้วามลพิษสิ่งแวดล้อม จะนำเสนอในลักษณะที่ครอบคลุมเน้นการนำเสนอในด้านกว้างมากกว่าด้านลึก และจะมีการหมุนเวียนนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ไปตามสภาวะการณ์ ช่วงเวลา และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยจะมีการกำหนดประเด็นไว้คร่าวๆ เช่น ในหน้าแล้งจะเน้นนำเสนอในเรื่องของไฟป่า น้ำเสีย สำหรับการนำเสนอเนื้อหาด้วามลพิษสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ได้ให้ความสำคัญมากเพราะเป็นเรื่องที่มีความต่อเนื่องและมีความรุนแรงมากขึ้น โดยจะรายงานตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

นายสมเกียรติ จันทระสีมา กล่าวว่า นโยบายในการนำเสนอเนื้อหาด้วามลพิษสิ่งแวดล้อมของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันจะเชื่อมโยงกับประเด็นทางเศรษฐกิจและการเมือง เนื่องจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันเป็นหนังสือพิมพ์ทางธุรกิจที่มีจุดแข็งอยู่ที่การนำเสนอเนื้อหาด้วามลพิษการเงิน และมีกลุ่มผู้อ่านเฉพาะที่มีความสนใจในข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจและเศรษฐกิจ เรื่องของสิ่งแวดล้อมจะถูกมองว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งเป็นเรื่องของเศรษฐกิจโดยตรงและเกี่ยวพันกับการเมืองในส่วนของ การกำหนดนโยบายด้วามลพิษสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันจึงให้ความสำคัญกับการนำเสนอเนื้อหาด้วามลพิษสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำหนดหน้าสิ่งแวดล้อมเป็นการเฉพาะในหนังสือพิมพ์ด้วย

สำหรับการนำเสนอเนื้อหาด้วามลพิษสิ่งแวดล้อมของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันจะเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเมืองและมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะมลพิษจากขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ เช่น ปัญหาฝุ่นและควันพิษจากการจราจรในเมืองหลวง การจัดการของเสียและกากอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพราะมองว่าปัญหามลพิษเป็นปัญหาที่เกิดจากการพัฒนา และการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งเรื่องของมลพิษสิ่งแวดล้อมจัดว่าเป็นต้นทุนทางสังคม และคนในสังคมเริ่มมีความตระหนักในปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สังเกตจากการที่มีการร้องเรียนของคนในสังคมต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น กรณีที่เด็กนักเรียน โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยคัดค้านการสร้างสถานีจอรถไฟฟ้าหน้าโรงเรียน

2. กระบวนการพิจารณาคัดเลือกเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม

หนังสือพิมพ์แต่ละชื่อฉบับจะมีกระบวนการในการคัดเลือกและนำเสนอข่าว เนื่องจากในแต่ละวันจะมีข่าวต่างๆ เข้ามายังกองบรรณาธิการจำนวนมาก จึงต้องทำการพิจารณาคัดเลือกเพื่อนำเสนอให้ได้ในเนื้อที่ที่หนังสือพิมพ์กำหนดไว้

จากการสัมภาษณ์ พบว่าหนังสือพิมพ์แต่ละชื่อฉบับมีกระบวนการในการพิจารณาคัดเลือกเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม ดังนี้

หนังสือพิมพ์มติชน

หนังสือพิมพ์มติชน เป็นหนังสือพิมพ์ประเภทคุณภาพที่เน้นการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเมือง เนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมที่นำเสนอจึงมักมีประเด็นที่เกี่ยวพันกับการเมือง และมีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ น่าสนใจ และมีความใหม่ (ชุดิมา นุ่นมัน, สัมภาษณ์) เนื่องจากเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่นำเสนออย่างหลากหลายแล้ว และบางเรื่องเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ เช่น เรื่องของการเกิดสารพิษที่แม่เกาะ จ.ลำปาง เมื่อถึงช่วงฤดูหนาวก็จะเกิดปัญหาสารพิษขึ้น ดังนั้นการนำเสนอเนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อมของมติชนจะพิจารณาจากความใหม่ และแง่มุมที่ไม่เคยนำเสนอมาก่อนด้วย

กระบวนการคัดเลือกข่าวของหนังสือพิมพ์มติชนในแต่ละวันจะเริ่มจากการประชุมข่าว โดยที่หัวหน้าข่าวในแต่ละสายงานจะต้องนำเสนอประเด็นว่าในวันนั้นมีประเด็นอะไรบ้าง และจะเสนอในรูปแบบใด ทั้งนี้จะดูจากความสำคัญของประเด็นนั้นๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด และข้อมูลที่มติชนมีอยู่ครอบคลุมประเด็นได้อย่างรอบด้านหรือไม่ หากมีข้อมูลมากจะนำเสนอในรูปของรายงานพิเศษ สกู๊ป หรือบทความได้ แต่หากในมติชนไม่มีข้อมูลที่เพียงพอ หรือไม่อาจเข้าใจในประเด็นนั้นได้อย่างลึกซึ้ง อาจขอบทความจากหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมมานำเสนอ และหากประเด็นไหนน่าสนใจและมีการนำเสนอตรงกับนโยบายของหนังสือพิมพ์ ได้แก่ ผลกระทบต่อคนส่วนมาก มีความสด ใหม่ และเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองก็จะได้รับการนำเสนอในหน้าหนึ่ง

เมื่อหัวหน้าข่าวได้ทำความเข้าใจกับที่ประชุมข่าวแล้วจะแจกงานให้กับผู้สื่อข่าว บอกประเด็นที่ต้องการขยายผล รวมทั้งตรวจสอบการนำเสนอของหนังสือพิมพ์ฉบับอื่น ในขณะเดียวกันทางผู้สื่อข่าวจะรายงานว่ามีประเด็นอะไรที่ต้องติดตาม ในส่วนของโต๊ะข่าวสิ่งแวดล้อมจะมีการประชุมทุก

สัปดาห์หรือ 2 สัปดาห์ต่อครั้ง ขอบเขตการทำงานของผู้สื่อข่าวสิ่งแวดล้อมจะกว้าง แต่มีความได้เปรียบหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นๆ เพราะมีผู้สื่อข่าวภูมิภาคที่รับผิดชอบเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย เรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมหลายเรื่องเริ่มต้นมาจากการนำเสนอประเด็นของผู้สื่อข่าวภูมิภาค เช่น กรณีของปัญหาากลิ่นเหม็นจากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นเรื่องที่น่าเสนอมาจากผู้สื่อข่าวภูมิภาค โดยมีการประสานงานกับโต๊ะสิ่งแวดล้อมในส่วนกลาง ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางในการติดตามข้อมูล และชี้แนะประเด็น รวมทั้งทำหน้าที่ประสานงานทั้งกับผู้สื่อข่าวจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ภัทระ คำพิทักษ์, สัมภาษณ์)

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

เนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์จะมาจากหลายๆ ฝ่ายในกองบรรณาธิการ โดยจะมีการแนะประเด็นไปอย่างกว้างๆ ผู้สื่อข่าวจะนำเสนอประเด็นต่างๆ เข้ามาให้เห็นที่ประชุมในกองบรรณาธิการพิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้ที่ประชุมจะพิจารณาประเด็นหลักของเนื้อหาที่น่าเสนอ ซึ่งจะต้องมีเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อประชาชน และเป็นการนำเสนอในด้านกว้างมากกว่าด้านลึก (โยธิน เพชรล่อเหลียน, สัมภาษณ์) บางครั้งมีการร้องเรียนจากชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเข้ามายังกองบรรณาธิการก็จะมีการพิจารณาและติดตามนำมาเสนอ ในหน้าสิ่งแวดล้อมจะมีการนำเสนอเป็นข่าวย่อยๆ มากกว่าข่าวที่มีความต่อเนื่อง ทั้งนี้ เนื่องจากในหน้าสิ่งแวดล้อมมีการกำหนดเนื้อที่สำหรับ นำเสนอ บทความ และคอลัมน์ประจำ เช่น คอลัมน์โรคสิ่งแวดล้อม มองรอบตัว หรือบทความจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งเรื่องเข้ามาด้วย การนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมอาจมีการนำเสนอในหน้าต่างๆ ของหนังสือพิมพ์ได้ทั้งหมด เนื่องจากเรื่องสิ่งแวดล้อมสามารถนำเสนอได้ทุกหน้าไม่เฉพาะว่าจะต้องเสนอหน้าสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีเนื้อที่จำกัดเพียงหนึ่งหน้ากระดาษ และนำเสนออาทิตย์ละ 1-2 ครั้งเท่านั้น ทำให้เนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมมีเสนออยู่ตลอดเวลา การพิจารณานำเสนอจะยึดตามนโยบายและผลกระทบต่อสังคมเป็นหลัก ถ้าหากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชน และสังคมอย่างมากก็จะได้รับการพิจารณานำเสนอในหน้าหนึ่ง เช่น กรณีของผลกระทบจากควันทันพิษที่เกิดจากไฟไหม้ป่าในประเทศอินโดนีเซีย เดลินิวส์ได้ให้ความสำคัญนำเสนอในหน้าหนึ่งติดต่อกันเป็นระยะเวลาพอสมควร เนื่องจากมีการพิจารณาแล้วว่ามีความสำคัญของข่าวในแง่ผลกระทบต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างมาก เป็นสัญญาณเตือนให้ทุกคนหันมาตระหนักในปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ซึ่งตรงกับนโยบายหลักในการนำเสนอของเดลินิวส์ (โยธิน เพชรล่อเหลียน, สัมภาษณ์)

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันจะติดตามข่าวสารด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ จากแหล่งข่าวทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสำนักข่าวต่างประเทศและค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ทำให้สามารถรับทราบเรื่องราวด้านสิ่งแวดล้อม และคาดคะเนเหตุการณ์ได้ก่อน การพิจารณาคัดเลือกเนื้อหาที่น่าสนใจจึงมีจากทั้งการสร้างขึ้นมาจากผู้สื่อข่าวและการนำเสนอเนื้อหาที่เป็นกระแสหลัก เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่อง ซึ่งการทำงานจะเป็นลักษณะของการทำงานแบบองค์กรรวม เนื่องจากผู้จัดการรายวันไม่มีผู้สื่อข่าวสิ่งแวดล้อมที่รับผิดชอบโดยตรง แต่จะเป็นการทำงานร่วมกันของผู้สื่อข่าวทุกโต๊ะ (อาพร เอื้อเพื่อพันธ์, สัมภาษณ์) ข่าวสิ่งแวดล้อมอาจมีจุดเริ่มต้นมาจากประเด็นอื่นๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ เมื่อนำเสนอเข้ามาในกองบรรณาธิการ บรรณาธิการและหัวหน้าข่าวจะมีการประชุมและพิจารณาร่วมกันว่าควรจะนำเสนอในลักษณะใด เช่น ข่าว รายงาน หรือบทความอื่นๆ และควรนำเสนอในหน้าใด

กรณีที่ได้เห็นได้ชัดเจนคือการนำเสนอเหตุการณ์ปัญหาคลื่นเหินหมื่นจากโรงงานอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นการนำเสนอมาจากผู้สื่อข่าวส่วนภูมิภาค โดยส่วนกลางจะช่วยดูความต่อเนื่องและความเหมาะสมของประเด็นต่างๆ การนำเสนอจะกำหนดให้อยู่ในหน้าภูมิภาค เพราะพิจารณาว่าไม่ใช่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมลพิษสิ่งแวดล้อมเท่านั้น ยังมีประเด็นอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องร่วมด้วย หรือในกรณีของเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาจากปรากฏการณ์เอลนีโญ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันถือได้ว่าเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกๆ ที่ได้ติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลา ทั้งจากอินเทอร์เน็ต สำนักข่าวต่างประเทศ รวมถึงเอกสาร และผู้เชี่ยวชาญต่างๆ เนื่องจากมีการพิจารณาแล้วว่าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ แสดงให้เห็นภาพรวมของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้ จึงทำให้อ่านสามารถนำเสนอได้อย่างครอบคลุม และชัดเจน (สมเกียรติ จันทรสีมา, สัมภาษณ์)

3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพิจารณาคัดเลือกเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม

โดยทั่วไปหนังสือพิมพ์จะมีหลักเกณฑ์ของแต่ละฉบับที่อาจเหมือนกันหรือแตกต่างกันไปในการพิจารณาคัดเลือกเนื้อหาที่น่าสนใจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ หลายประการ จากการสัมภาษณ์พบว่าในการคัดเลือกเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้ง 3 ชื่อฉบับ มีดังนี้

หนังสือพิมพ์มติชน

หลักเกณฑ์ในการพิจารณานำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมของหนังสือพิมพ์มติชนขึ้นอยู่กับกระแสของเรื่องนั้นๆ ความสมบูรณ์และครอบคลุมของเนื้อหา เช่น เรื่องของกรณีไฟไหม้ป่าที่

ประเทศอินโดนีเซีย โตะข้าวสิ่งแวดล้อมได้ติดตามปัญหามาตั้งแต่เป็นข่าวในหน้าต่างประเทศ ซึ่งเมื่อพิจารณาความสำคัญของปัญหาและผลกระทบต่างๆ แล้วจึงได้นำเสนออย่างต่อเนื่อง และย้ายจากหน้าต่างประเทศมาอยู่ในส่วนของหน้าสิ่งแวดล้อม มีการประสานงานกับผู้สื่อข่าวสายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโตะข้าวหน้าหนึ่ง เพื่อรายงานเหตุการณ์และนำเสนอข้อเท็จจริงอย่างครอบคลุม รอบด้าน จนกระทั่งได้รับการพิจารณาเป็นข่าวหน้าหนึ่ง และนำเสนอติดต่อกันเป็นเวลานาน มีการรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้น นำเสนอการเตรียมตัวป้องกันปัญหา โดยนำเสนอทั้งในรูปของข่าว บทความ สารคดี รายงานพิเศษต่างๆ และภาพข่าว

นอกจากบรรณาธิการและหัวหน้าข่าวจะเป็นผู้พิจารณาเนื้อหาที่จะนำเสนอจากความสำคัญและความสมบูรณ์ของเนื้อหาแล้ว เจ้าของหนังสือพิมพ์มีส่วนสำคัญที่จะทำให้เนื้อหานั้นๆ ได้รับการพิจารณา เนื่องจากเจ้าของหนังสือพิมพ์มีทัศนคติเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่มีประสบการณ์ในการทำข่าวมาก่อน ทำให้มองประเด็นที่น่าสนใจได้ดี ในการประชุมข่าวแต่ละวันเจ้าของหนังสือพิมพ์จะเข้าร่วมรับฟังและให้คำแนะนำ เสนอแนะประเด็นต่างๆ ทั้งนี้ในการประชุมข่าวแต่ละครั้ง หัวหน้าข่าวจะต้องพยายามนำเสนอประเด็นและเนื้อหาให้มีความน่าสนใจ เพื่อให้ที่ประชุมยอมรับจึงจะสามารถนำเสนอในหนังสือพิมพ์ได้

อย่างไรก็ตามสถานการณ์ด้านมลพิษที่เกิดขึ้น และการนำเสนอเนื้อหาของคู่แข่งก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดเนื้อหาที่จะนำเสนอของหนังสือพิมพ์มีทัศนคติ หากสถานการณ์รุนแรงและอยู่ในกระแสความสนใจของประชาชนก็จะได้รับการจัดลำดับความสำคัญมาก อีกทั้งการนำเสนอของคู่แข่งอาจทำให้พิจารณาคัดเลือก นำเสนอนั้นๆ ด้วย หากมีข้อมูลอยู่เพื่อไม่ให้ตกข่าว

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

เดลินิวส์จะพิจารณาคัดเลือกเนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อคนจำนวนมาก และเป็นผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในสังคม เช่น การนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าภูมิภาค ซึ่งเป็นหน้าประจำของเดลินิวส์ การนำเสนอจะมาจากผู้สื่อข่าวในส่วนภูมิภาคของหนังสือพิมพ์ที่มีอยู่ในจังหวัดต่างๆ อย่างกรณีของเหตุการณ์ปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นการนำเสนอมาจากผู้สื่อข่าวในจังหวัดระยอง (สุกัญญา สังฆธรรม, สัมภาษณ์)

อย่างไรก็ตามจะเน้นเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและทำการศึกษาประเด็นต่างๆ อย่างชัดเจน และมีความระมัดระวังในการพิจารณาคัดเลือกเนื้อหาที่จะนำเสนอ เพราะเรื่องของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มักมีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆ ซึ่งมีทั้งได้ผลประโยชน์และการเสียผลประโยชน์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์จะเลือกเสนอไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและคนส่วนใหญ่ในสังคมอย่างเป็นกลางให้มากที่สุด

สำหรับกรณีของเหตุการณ์ปัญหากลิ่นจากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด ทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์มีการนำเสนออย่างเต็มที่ โดยนำเสนอตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม ทั้งในรูปแบบของข่าวในหน้าหนึ่งเป็นเวลาติดต่อกัน หน้าข่าวภูมิภาค หน้าเศรษฐกิจ รูปแบบของบทความ คอลัมน์ประจำ และสารคดี มีการนำเสนอในหน้าสิ่งแวดล้อมและหน้าของบทความ โดยจะนำเสนอผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ต้นตอของปัญหา และเสนอความคิดเห็นจากทั้งในกองบรรณาธิการและบุคคลภายนอก เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามารับผิดชอบและเร่งรัดให้เกิดการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งหาแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นต่อไป ทั้งนี้เพราะเดลินิวส์เห็นว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโดยไม่ได้มองถึงผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนจำนวนมาก มีการทำงานร่วมกันทั้งในส่วนของผู้สื่อข่าวภูมิภาคและผู้สื่อข่าวส่วนกลาง

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

นายสมเกียรติ จันทรสีมา กล่าวว่า เนื่องจากหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวันเป็นหนังสือพิมพ์ทางธุรกิจ ที่มีกลุ่มผู้อ่านเป้าหมายให้ความสนใจกับข่าวสาร และข้อมูลทางธุรกิจ เศรษฐกิจ เป็นหลัก หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมของหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวันจึงยึดนโยบายของหนังสือพิมพ์เป็นสำคัญ ได้แก่ การนำเสนอเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นทางเศรษฐกิจ และการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของรัฐบาล เช่น การก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น บ่อบำบัดน้ำเสีย ที่กำจัดขยะ หรือการสร้างถนน รถไฟฟ้า ทั้งที่เป็นรูปแบบของข่าว บทความ ซึ่งผู้จัดการให้ความสำคัญกับการนำเสนอบทความพอสมควร มีคอลัมน์นิสต์ประจำหลายคน แต่การนำเสนอเรื่องราวต่างๆ จะมีความหลากหลาย

ส่วนบรรณาธิการหรือหัวหน้าข่าวในส่วนกลางจะมีการติดตามข่าวสารและเรื่องราวด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา ทำให้สามารถคาดคะเนเหตุการณ์ได้ว่าจะมีความรุนแรง หรือแนวโน้มอย่างไร

ก็จะทำการพิจารณาคัดเลือกเนื้อหาที่น่าสนใจได้ตรงตามนโยบายของหนังสือพิมพ์ และในรูปแบบที่เหมาะสมกับประเด็นและข้อมูลที่มีอยู่ ทั้งนี้คุณค่าของข่าวในการรายงานข่าวและการเขียนข่าวของผู้สื่อข่าวจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ได้รับการพิจารณานำเสนอเช่นกัน ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวจะนำเสนอเนื้อหาทั้งจากการสร้างประเด็นขึ้นมาเองและการนำเสนอเนื้อหาที่เป็นกระแสหลัก เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่อง ซึ่งมักจะไต่ถามที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะผู้สื่อข่าวส่วนภูมิภาคจะมีการนำเสนอประเด็นด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความน่าสนใจ จึงได้รับการพิจารณานำเสนออยู่เสมอ (สมเกียรติ จันทรสีมา, สัมภาษณ์)

นอกจากนี้การทำงานของผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการมักจะเป็นการทำงานในลักษณะขององค์กรข่าวที่เสนอเข้ามามีการพิจารณาจากบรรณาธิการและหัวหน้าข่าวก่อนว่าสมควรจะนำเสนอในหน้าใด โดยยึดประเด็นที่เด่นที่สุดมาพิจารณา

4. คุณสมบัติของผู้สื่อข่าวสิ่งแวดล้อม

หนังสือพิมพ์มติชน

นางสาวชุติมา นุ่นมัน กล่าวว่าคุณสมบัติของผู้สื่อข่าวสิ่งแวดล้อมของหนังสือพิมพ์มติชนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง เนื่องจากสามารถเรียนรู้ได้จากแหล่งข่าว ทางด้านนายภัทร คำพิทักษ์ กล่าวว่าผู้สื่อข่าวด้านสิ่งแวดล้อมควรมีคุณสมบัติสำคัญ 2 ประการด้วยกัน ได้แก่

1. วิญญูณของความเป็นนักข่าว

ผู้สื่อข่าวด้านสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ มีการจัดระบบข้อมูลที่ดี เพราะข้อมูลและแหล่งข่าวเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการนำเสนอเนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อม ผู้สื่อข่าวจะต้องมีมุมมองที่หลากหลายและกว้างขวาง

2. มีความตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาสิ่งแวดล้อม

ผู้สื่อข่าวสิ่งแวดล้อมไม่จำเป็นต้องทำตัวเหมือนกับ NGO เพราะจะทำให้การมองปัญหาการนำเสนอบางครั้งมีมุมมองที่คลาดเคลื่อนไป ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ผู้สื่อข่าวสิ่งแวดล้อมจะต้องมีความตื่นตัวต่อปัญหาและภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นประการหลัก ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ที่ลึกซึ้งแต่ต้องมีความใส่ใจในปัญหา เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศมีลักษณะที่กว้างเป็นภาพใหญ่ จึงไม่เน้นไปในการลงรายละเอียด หนังสือพิมพ์เดลินิวส์จะนำเสนอข้อเท็จจริงและเสนอแนะวิธีป้องกัน แก้ไขปัญหาเพื่อให้ผู้อ่านซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านสามารถเข้าใจได้ง่าย

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

คุณสมบัติของผู้สื่อข่าวสิ่งแวดล้อมจะต้องมีความเป็นสื่อมวลชนอย่างแท้จริง มองเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมในมุมมองของนักสื่อสารมวลชน ไม่ใช่ผู้สื่อข่าวสิ่งแวดล้อมที่มองปัญหาสิ่งแวดล้อมในมุมมองของนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และไม่จำเป็นต้องจบการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยตรง เพราะวิธีการมองประเด็นสำคัญกว่าความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถเรียนรู้จากแหล่งข่าวและผู้รู้ได้ภายหลัง ทั้งนี้ สิ่งสำคัญจะต้องมีความกระตือรือร้นและแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา

5. ปัญหาและอุปสรรคในการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม

หนังสือพิมพ์มติชน

สำหรับหนังสือพิมพ์มติชน ปัญหาในการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมเหมือนกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ คือขาดผู้สื่อข่าวที่จะติดตามเรื่องราวด้านสิ่งแวดล้อมอย่างกระชั้นชิด การเข้าถึงข้อมูลที่เป็นจริงในพื้นที่ยังไม่เพียงพอ ทำให้การนำเสนอเนื้อหาเหล่านั้นมีลักษณะที่ฉาบฉวยเกินไป นอกจากนี้ตัวของผู้สื่อข่าวยังขาดความสนใจและเอาใจใส่ในประเด็นต่างๆ ทางสิ่งแวดล้อม

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ปัญหาและอุปสรรคการนำเสนอเนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมก็คือปัญหาพื้นที่ในการนำเสนอมีน้อย แต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะเดลินิวส์ในนโยบายนำเสนอเนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ในทุกหน้าอยู่แล้ว ปัญหาอีกประการหนึ่งคือ ประเด็นทางมลพิษสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ มักมีลักษณะที่เป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มบุคคลต่างๆ การนำเสนอเนื้อหาจึงต้องระมัดระวังและศึกษาประเด็นให้ชัดเจน และนำเสนอด้วยความเป็นกลาง

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

ปัญหาทางเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อการนำเสนอเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันพอสมควร เนื่องจากมีการลดจำนวนผู้สื่อข่าวลง ทำให้การติดตามความคืบหน้าและข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมมานำเสนอไม่สามารถครอบคลุมประเด็นได้อย่างทั่วถึงเท่าที่ควร



6. แนวโน้มในการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม

หนังสือพิมพ์มติชน

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเป็นปัญหาที่ทุกคนควรเอาใจใส่ และมีผลกระทบไม่เพียงแต่ในมิติของสิ่งแวดล้อมอย่างเดียว จะกระทบไปในเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคมด้วย การลงทุน ชีวิตประจำวัน ในระยะที่ผ่านมาคนในสังคมได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญมากขึ้น แนวโน้มในการนำเสนอของหนังสือพิมพ์มติชนจะยังคงมีการกำหนดหน้าเฉพาะเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับนำเสนอเนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เป็นประจำทุกวัน ซึ่งความรุนแรงของปัญหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมจะทำให้คนสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเช่นขณะนี้ การนำเสนอเนื้อหาจะมีความน่าสนใจมากขึ้นเพราะงบประมาณรัฐในการจัดการปัญหามีน้อยลง เงินอุดหนุนขององค์กรเอกชนลดลง การเข้าไปดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมจะสามารถดำเนินการได้น้อยลง สักยภาพลดลง ทำให้ปัญหาที่รุนแรงอยู่แล้วน่าวิตกมากขึ้น การนำเสนอเนื้อหาเหล่านี้จึงยังคงอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ต่อไป และจะต้องมองปัญหาสิ่งแวดล้อมในมุมมองใหม่ๆ ที่แปลกออกไป รวมทั้งแสวงหาแหล่งข่าวใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

นโยบายในการนำเสนอเนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อมของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ยังคงยึดหลักของความเป็นกลาง และผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ เสนอข่าวสารไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้แนวโน้มของหนังสือพิมพ์จะยังไม่มีการเพิ่มหรือลดหน้าสิ่งแวดล้อมไปจากเดิม เนื่องจากเป็นการนำเสนอที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางธุรกิจ แต่เป็นการดำเนินนโยบายเพื่อธรรมาภิบาลให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาของยุคสมัยที่ไม่สามารถแยกออกจากปัญหาอื่นๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนปัญหาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ เป็นปัญหาใกล้ตัวทุกคน การนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม รวมถึงสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ จะยังคงปรากฏอยู่เท่าที่สังคมมีการพัฒนาไปพร้อมกับการอนุรักษ์ โดยเน้นการนำเสนอเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แม้ว่าปัญหาเศรษฐกิจจะส่งผลต่อการดำเนินงานของหนังสือพิมพ์ มีการลดจำนวนผู้สื่อข่าว หรือลด

เนื้อหาของหน้าสิ่งแวดล้อม นโยบายในการนำเสนอเนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อมของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน จะไม่ถูกตัดไปทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวทุกคนที่ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้สื่อข่าวสิ่งแวดล้อมโดยตรงก็สามารถนำเสนอเนื้อหา ด้านสิ่งแวดล้อมในหน้าข่าวทุกๆ หน้าของหนังสือพิมพ์ได้

จากประเด็นต่างๆ ที่สรุปได้ในการสัมภาษณ์บรรณาธิการ หัวหน้าข่าว และผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ฉบับครั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม ได้ดังนี้

1. นโยบายของหนังสือพิมพ์

การที่หนังสือพิมพ์แต่ละชื่อฉบับมีนโยบายในการนำเสนอเนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นการ ให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การนำเสนอจะสอดคล้องกับนโยบายหลักของหนังสือพิมพ์ โดยหนังสือพิมพ์มติชนเน้นนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมือง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอเนื้อหา ด้านสิ่งแวดล้อมในภาพรวมในมิติที่กว้างมากกว่าลึก ส่วนหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันเน้นนำเสนอเนื้อหา ด้านสิ่งแวดล้อมในมุมมองที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการเมือง

2. บรรณาธิการและหัวหน้าข่าว

การประชุมข่าวของหนังสือพิมพ์แต่ละชื่อฉบับ บรรณาธิการและหัวหน้าข่าวมีส่วน สำคัญในการกำหนดเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมที่จะนำเสนอ ทั้งในเรื่องของประเด็น รูปแบบที่จะนำ เสนอ ตำแหน่งหน้าในหนังสือพิมพ์ ซึ่งความคิดเห็นในที่ประชุมข่าวจะตัดสินใจว่าข่าวใดจะได้รับการคัด เลื่อนนำเสนอ โดยจะพิจารณาจากความสำคัญและความน่าสนใจ ตลอดจนคุณค่าของข่าวและความทันต่อ เวลาที่จะนำเสนอ

3. เจ้าของหนังสือพิมพ์

เจ้าของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับจะแนะนำประเด็นที่ควรจะนำเสนอบ้างเป็นครั้งคราว สำหรับหนังสือพิมพ์มติชนเจ้าของหนังสือพิมพ์จะเข้าร่วมประชุมข่าวด้วยเสมอ และมีการชี้แนะการนำ เสนอเนื้อหาต่างๆ ทั้งนี้เนื่องมาจากเจ้าของเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่มีความรู้และประสบการณ์มาก่อน สามารถมองเห็นความน่าสนใจและความสำคัญของประเด็นต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

4. ผู้สื่อข่าว

ในการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม คุณภาพและวิธีการนำเสนอของผู้สื่อข่าวจะทำให้บรรณาธิการและหัวหน้าข่าวเห็นความสำคัญและพิจารณาคัดเลือกเรื่องนั้นๆ มานำเสนอได้ แต่หากผู้สื่อข่าวไม่มีความสามารถในการนำเสนอและวิธีการเขียนให้น่าสนใจ ประเด็นนั้นๆ ก็อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา

5. การนำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์คู่แข่ง

การตัดสินใจคัดเลือกเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมมีบ่อยครั้งที่เป็นผลมาจากการนำเสนอของหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นที่เป็นคู่แข่งของหนังสือพิมพ์ หากไม่นำเสนอจะถูกมองว่าตกข่าว

6. คุณค่าข่าว

คุณค่าข่าวที่หนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ชื่อฉบับนำมาเป็นหลักในการพิจารณาเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมได้แก่ ผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ มีความสดใหม่ อยู่ในความสนใจของประชาชน มีแง่มุมแปลกใหม่ และหากเป็นเรื่องที่มีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆ ก็มักจะได้รับการนำเสนอเช่นกัน

7. ความสำคัญของสถานการณ์มลพิษสิ่งแวดล้อม

หนังสือพิมพ์แต่ละชื่อฉบับมักจะนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมไปตามสถานการณ์และกระแสที่เกิดขึ้นในขณะนั้นมากกว่าที่จะกำหนดประเด็นขึ้นมาเอง เป็นการนำเสนอเมื่อเกิดปัญหาหรือเหตุการณ์ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมขึ้นแล้ว เช่น กรณีปัญหาการคัดค้านการสร้างสถานีจอร์จไฟฟ้าหน้าโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กรณีปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานอุตสาหกรรมมาบตาพุด

8. แหล่งข่าว

แหล่งข่าวด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยได้แก่ หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชน ซึ่งเป็นแหล่งข่าวประจำที่หนังสือพิมพ์ให้ความเชื่อถือและติดตามข้อมูล ข่าวสารตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีแหล่งข่าวพิเศษ สิ่งตีพิมพ์ และแหล่งข่าวจากสำนักข่าว ที่เป็นแหล่งที่มาของเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมของหนังสือพิมพ์

นอกจากนี้ปัจจัยทางการเมือง หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจ ซึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ ประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจอยู่ในขณะนี้ ไม่มีผลต่อการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม

ตอนที่ 3 ศึกษาความคิดเห็นของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมของหนังสือพิมพ์

ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานไว้ดังนี้ “หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมเห็นว่าการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมของหนังสือพิมพ์มีความเหมาะสม และสอดคล้องสัมพันธ์กับสภาพความเป็นจริงด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในขณะนั้น”

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลากรในหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และสมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย เพื่อรับทราบความคิดเห็นของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมในฐานะแหล่งข่าวที่มีต่อการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 คน ได้แก่

1. นางสาวธิดารัตน์ เหล่าหิรัญชัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบการตรวจสอบปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหามลพิษต่างๆ
2. นายสากล ฐินะกุล หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จบการศึกษาระดับปริญญาโท จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเวลา 15 ปี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินงานส่งเสริม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ รวมทั้งรวบรวมจัดทำและให้บริการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
3. นายสุวัชชัย สุภธนาเศรษฐ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จบการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับผิดชอบงานตรวจสภาพปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ

4. นายปรีดา ยันต์พิเศษ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประสบการณ์ 2 ปี

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป็นองค์กรเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือด้านการวิจัย และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนดำเนินการโครงการต่างๆ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและให้ความร่วมมือในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

5. นายอุดร จารุรัตน์ อุปนายกสมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย จบการศึกษาระดับปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ทำงานวิชาการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม นานกว่า 20 ปี

สมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนวิศวกรสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ สนับสนุนด้านวิชาการให้สมาชิกมีโอกาสได้รู้จัก และเสนอผลงานทางวิชาการ รวมทั้งจัดสัมมนาทางวิชาการต่างๆ ติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างประเทศที่สนใจเสนอผลงานทางวิชาการ

จากการสัมภาษณ์บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อรับทราบความคิดเห็นที่มีต่อการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เป็นแหล่งข่าวด้านสิ่งแวดล้อม สามารถสรุปเป็นประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้

1. สถานการณ์ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม

จากการสัมภาษณ์บุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อม สามารถสรุปได้ว่า สถานการณ์ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา (เดือนตุลาคม 2539 - เดือนกันยายน 2540) มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหารุนแรงมากขึ้น ทั้งทางอากาศ น้ำ และขยะมูลฝอย โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ เช่น กทม. และเขตปริมณฑล

สภาพการจราจรในปัจจุบันได้ส่งผลให้สภาพอากาศของ กทม.เกิดมลพิษ แม้ว่าจะมีการเร่งรัดการแก้ไขปัญหามาจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนอย่างมากก็ตาม แต่กลับพบว่าระดับฝุ่นละอองของ กทม.มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (นายสุวัชชัย สุภธนาเศรษฐ์, สัมภาษณ์) ส่วนปัญหาน้ำเสียที่รุนแรงอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างอยู่ในสภาวะที่ย่ำแย่ที่สุด ซึ่งในปี 2540 ทางภาครัฐก็ได้เร่งดำเนินการจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียอย่างทั่วถึง ส่วนปัญหาที่กำลัง

ทวีความรุนแรงขึ้นก็คือปัญหาขยะ สำหรับปัญหาในระดับโลก ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับเรื่องน้ำเสีย และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกซึ่งมีผลกระทบไปทั่วทั้งโลก สังเกตได้จากหัวข้อในการประชุมด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกมีการหยิบยกเรื่องดังกล่าวมาเสนออยู่ตลอดเวลา (อุตร จารุรัตน์, สัมภาษณ์)

2. ปริมาณการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมของหนังสือพิมพ์

บุคลากรจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมมีความเห็นว่าตรงกันว่าในระยะที่ผ่านมามีการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในหน้าหนังสือพิมพ์มากขึ้น ทั้งในรูปแบบของข่าว บทความ และคอลัมน์ประจำ ทั้งนี้เป็นเพราะคนในสังคมมีความตื่นตัวมากขึ้น ปัญหามลพิษก็รุนแรงขึ้นเช่นกัน ซึ่งการนำเสนอของหนังสือพิมพ์สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ดีพอสมควร ดังนี้

- ประเภทของเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม

หนังสือพิมพ์ให้ความสำคัญกับการนำเสนอประเภทของเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมได้สอดคล้องกับสภาพความรุนแรงของปัญหา และสถานการณ์สำคัญๆ ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น เช่น ในช่วงที่มีการรณรงค์โครงการจับ-ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะทั่ว กทม. มีการนำเสนอเนื้อหาประเภทมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมาก และในช่วงที่มีปัญหาผลกระทบจากไฟไหม้ป่าที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นปัญหามลพิษทางอากาศ มีการนำเสนอมากเช่นกัน (นายสากล จินะกุล, สัมภาษณ์)

- รูปแบบในการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม บุคลากรจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมเห็นว่าหนังสือพิมพ์นำเสนอในรูปแบบของข่าวมากกว่ารูปแบบอื่นๆ ซึ่งเป็นการให้ข้อเท็จจริงในเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สามารถทำให้ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ หรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยตรงได้รับทราบสถานการณ์ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมได้ เช่น กรณีปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คนที่ไม่ได้อยู่ในท้องถิ่น จะรับทราบข่าวสารจากสื่อมวลชนเท่านั้น จึงควรติดตามเสนอข่าวให้เป็นกลางอย่างถูกต้อง ทั้งนี้การรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์สามารถทำได้ครบถ้วนและครอบคลุมเหตุการณ์ได้ดีพอสมควร

นอกจากนี้ หนังสือพิมพ์ยังคงให้ความสำคัญกับการเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในกระแสหรือประเด็นที่เป็น Hot Issue โดยเรื่องที่มีความสำคัญจะได้รับการเสนอมาก ทั้งในรูปแบบ

ของข่าว บทความต่างๆ เช่น กรณีของปัญหาคลื่นเหินจากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด มีการนำเสนอติดต่อกันเป็นเวลานาน ตั้งแต่เกิดปัญหาขึ้น รายงานสถานการณ์สภาพปัญหา ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และการติดตามแก้ไขปัญหของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ข่าวสารที่นำเสนอไม่ค่อยถูกต้องนักในเรื่องของรายละเอียด มีการปรุงแต่งทำให้ข่าวสารข้อเท็จจริงบิดเบือนไปจากความเป็นจริง (ธิดารัตน์ เหล่าหิรัญชัย, สัมภาษณ์) ส่วนรูปแบบของบทความ หรือคอลัมน์ต่างๆ มีการนำเสนอน้อยกว่าข่าวมาก ทั้งๆ ที่การนำเสนอในรูปแบบบทความเหล่านี้จะทำให้การนำเสนอเนื้อหาที่มีความคิดเห็นที่หลากหลายและมาจากหลายๆ ฝ่าย เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำข้อมูลไปตัดสินใจในประเด็นสำคัญโดยเฉพาะประเด็นที่เป็นความขัดแย้งได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้รูปแบบของบทความยังมีความสำคัญในการสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจ และให้การศึกษาแก่ประชาชนได้อย่างมาก เช่น ไฟไหม้ป่าอินโดนีเซีย เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดเป็นประจำ ผลกระทบมาถึง ไม่สามารถรู้ล่วงหน้า ต้องรู้ว่าอะไรเกิดขึ้น จะเป็นอันตรายมากน้อยแค่ไหน สื่อมวลชนเป็นผู้ให้ข่าวสารข้อมูล และรายงานข่าว บอกอันตรายที่จะเกิดและสาเหตุของปัญหาตลอดจนการป้องกันให้กับประชาชนได้ ที่สำคัญการมีบทความหรือคอลัมน์ประจำอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมไม่ถูกลืม และผู้อ่านจะได้ติดตามอยู่เสมอเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้มาก (ปริดา ยนต์พิเศษ, สัมภาษณ์)

- การกำหนดหน้าในการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม

การกำหนดหน้าเฉพาะเพื่อนำเสนอเนื้อหาสิ่งแวดล้อมมีความจำเป็นมาก ทำให้ปริมาณการนำเสนอเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่การนำเสนอของหนังสือพิมพ์มักนำเสนอเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น แล้วก็เงียบหายไป ในขณะที่เหตุการณ์ยังไม่จบ การมีหน้าสิ่งแวดล้อมจะทำให้ผู้อ่านเกิดความตระหนักมากขึ้น เรื่องของมลพิษเป็นเรื่องใกล้ตัว ถ้าหนังสือพิมพ์เสนอต่อเนื่องและสร้างประเด็นขึ้นมาเองได้ คนก็จะเริ่มเห็นเรื่องสิ่งแวดล้อมสำคัญ ข่าวสิ่งแวดล้อมมีมากแต่ไม่ค่อยได้รับการนำเสนอ โดยเฉพาะการณรงค์โครงการต่างๆ การแจ้งให้ประชาชนทราบถึงมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ ยังมีการนำเสนอในปริมาณน้อย ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากปัญหาข้อจำกัดในเรื่องของหน้ากระดาษในหนังสือพิมพ์

3. ความเหมาะสมในการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมของหนังสือพิมพ์

การนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมของหนังสือพิมพ์มักนำเสนอเนื้อหาที่มีประเด็นความขัดแย้ง หรือเป็นสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆ เช่น การร้องเรียนปัญหาผลกระทบจากมลพิษของชาวบ้าน หรือการคัดค้านต่อต้านโครงการสำคัญๆ ของรัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม อย่างกรณีของการคัดค้านการสร้างสถานีจอครถไฟฟ้าหน้าโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย (สุวัชชัย สุภรณาเศรษฐ์, สัมภาษณ์) บางครั้งการนำเสนอได้ใส่ความคิดเห็นของผู้เขียน หรือผู้สื่อข่าวลงไป ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม เพราะข่าวสารด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมต้องนำเสนอข้อเท็จจริงอย่างเป็นกลาง ซึ่งให้เห็นสาเหตุของปัญหา และการป้องกันแก้ไขอย่างตรงไปตรงมา จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้อ่านได้เอง (อุดร จารุรัตน์, สัมภาษณ์)

ประเด็นต่างๆ ที่หนังสือพิมพ์แต่ละประเภทเลือกนำเสนอมีความเหมาะสมกับแนวทางและนโยบายของหนังสือพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ธุรกิจจะนำเสนอในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจหรือปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนหนังสือพิมพ์คุณภาพจะเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางการเมือง (ปรีดา ยนต์พิเศษ, สัมภาษณ์)

อย่างไรก็ตาม การนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมที่แหล่งข่าวเห็นว่าสำคัญ บางครั้งกลับไม่ได้รับความสนใจจากหนังสือพิมพ์ เพราะไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในกระแส หรือบางครั้งอาจไม่เข้าใจความหมายของข่าวสารที่มีลักษณะเป็นวิชาการ มีศัพท์เทคนิคอยู่บ้าง ก็ลงความเห็นว่ามันน่าสนใจโดยไม่ได้พยายามค้นคว้าหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข่าว (ปรีดา ยนต์พิเศษ, สัมภาษณ์)

4. ข้อเสนอแนะต่อการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมของหนังสือพิมพ์

- การกำหนดหน้าสิ่งแวดล้อม

หน้าสิ่งแวดล้อมมีความจำเป็นต่อการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการนำเสนอในรูปแบบของคอลัมน์ประจำในหน้าสิ่งแวดล้อม จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ติดตามอ่านให้สามารถเรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้ การมีพื้นที่ประจำที่นำเสนอเนื้อหาเฉพาะด้านจะกระตุ้นให้ผู้อ่านติดตามได้มากกว่านำเสนอรวมอยู่กับหน้าข่าวอื่นๆ ซึ่งจะทำให้ไม่เห็นประเด็นสิ่งแวดล้อมเด่นขึ้นมา เนื่องจากถูกกลืนไปกับข่าวอื่นๆ เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีเป็นจำนวนมากสามารถนำเสนอได้ต่อเนื่องทุกวัน หนังสือพิมพ์จึงควรที่จะเพิ่มหน้าสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นจากเดิม เพื่อนำเสนอเนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความครอบคลุมทุกด้าน

อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับเจ้าของหนังสือพิมพ์ และหัวหน้าข่าวว่ามีจิตสำนึกมากน้อยแค่ไหน พร้อมจะร่วมกันผลักดันสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับหน่วยงานสิ่งแวดล้อมมากแค่ไหน แม้ว่าหนังสือพิมพ์จะดึงดูดความสนใจของผู้อ่านจากหน้าข่าวบันเทิง อาชญากรรม การเมือง แต่อยากจะขอส่วนหนึ่งมาเป็นหน้าข่าวสิ่งแวดล้อมบ้าง เพราะเชื่อว่าปัจจุบันคนให้ความสำคัญมากขึ้น บางประเด็นสามารถนำเสนอได้แต่ไม่เสนอเพราะเนื้อที่มีจำกัด (ปรีดา ยนต์พิเศษ, สัมภาษณ์)

- คุณสมบัติของผู้สื่อข่าวสิ่งแวดล้อม

ผู้สื่อข่าวสิ่งแวดล้อมควรมีประจำในหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย แต่ต้องมีพื้นฐานบ้าง และสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม มีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาข่าวสาร พร้อมทั้งจะเรียนรู้และมีเวลาที่จะฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่อง เพราะทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนพร้อมที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตลอดเวลา

- ความถูกต้องในการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม

บางกรณีที่มีการต่อต้านหรือขัดแย้ง ประชาชนที่รับฟังไม่ได้รู้เห็นในเหตุการณ์ หรือข้อมูลที่แท้จริง การรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ก็รู้จากหนังสือพิมพ์ ฉะนั้นถ้าหนังสือพิมพ์ชี้นำหรือชักจูงก็จะเกิดความโน้มเอียงมีอคติกับอีกฝ่ายหนึ่งได้ (อูธร จารุรัตน์, สัมภาษณ์) การนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมจึงควรให้ข้อมูลที่เป็นความจริงไม่ควรใส่ความเห็นหรืออารมณ์ความรู้สึกของตนเข้าไปด้วย เพราะบางครั้งผู้สื่อข่าวมีทัศนคติโน้มเอียงไปข้างใดก็จะเสนอเข้าข้างนั้น

สรุปประเด็นต่างๆ จากการสัมภาษณ์ได้ว่า หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมมีความคิดเห็นต่อการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมของหนังสือพิมพ์ว่ามีปริมาณการนำเสนอมากขึ้นกว่าในอดีต และนำเสนอประเภทเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการนำเสนอในรูปแบบของข่าวมากกว่ารูปแบบอื่นๆ และให้ความสำคัญกับเรื่องที่อยู่ในกระแสความสนใจของประชาชน หรือประเด็นที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นมากกว่าที่จะนำเสนอเรื่องที่อยู่นอกกระแส และการนำเสนอเนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อมของหนังสือพิมพ์ในบางกรณีมีความไม่เป็นกลาง โดยแสดงทัศนคติส่วนตัวของผู้สื่อข่าวลงไปด้วย ซึ่งในการนำเสนอข่าวสิ่งแวดล้อมข้อเท็จจริงถือเป็นสิ่งสำคัญมาก หากมีการเบี่ยงเบนหรือให้รายละเอียดไม่เพียงพออาจทำให้การรับรู้ข่าวสารผิดไปจากความเป็น

จริงได้ นอกจากนี้หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมยังเห็นว่าหนังสือพิมพ์ควรมีการนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษ
สิ่งแวดล้อมในรูปแบบของบทความให้มากขึ้น เพื่อให้ความรู้กับประชาชนและจะสามารถกระตุ้นจิตสำนึก
ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ดี ทั้งนี้ควรมีผู้สื่อข่าวสายสิ่งแวดล้อมเป็นการเฉพาะ และมีการ
กำหนดหน้าสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์ด้วย